

วธ.เคาะวันสงกรานต์ ห้ามเด็ดขาด 'สาดน้ำ-ประแป้ง' นายกฯฉีดแอสตราเซนเนกา-สิ้นสมองแล่นดี แฉรมต.ไม่ฉีด 'ธรรมนัส-นฤมล'เตรียมมีลูก

“บิ๊กตู” ยิ้ม ประเดิมเข็มแรก ฉีดวัคซีนป้องกัน “โควิด-19” แอสตราเซนเนกา ไร้ผลข้างเคียง บอกสมองแล่นกว่าเดิม ด้าน ครม. 18 คน สัมครใจร่วมฉีด เปิดชื่อ “10 รมต.” ไม่ประสงค์ฉีด “บิ๊กป้อม-วิษณุ” นำมา คัด “ธรรมนัส-นฤมล” ไม่สมควรใจ เหตุเตรียมร่างกายรองรับมีบุตร วธ.ชง ศบค. ◆ อ่านต่อหน้า 11

สงกรานต์ □ ต่อจากหน้า 1

ชุดใหญ่ ประกาศสงกรานต์สั่ง “สาดน้ำ-ประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม” หลั่งเกิด “คลัสเตอร์ตลาดบางแค” ฝั่ง ผอ.เขตบางแค นำบิ๊กกลืนมัง 6 ตลาด สกัด “โควิด-19” แพร่ระบาด กทม. ขยายกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน เพิ่ม 3 กลุ่ม ตั้งจุด

ตลาดบางแค 17 มี.ก. พร้อมงดกิจกรรมบ้านบางแค 2 ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตบางแค-ภาษีเจริญ จุฬาฯ วิจัยสำเร็จ “ฐานขดมกลืนหาผู้ติดเชื้อ” ครั้งแรกในไทย พร้อมประจำการสนามบินฯ เสริมคัดกรองปกติ

◆ **นายกฯประเดิมฉีดวัคซีน**
เมื่อวันที่ 16 มี.ก. ที่ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลลาโหม กล่าวก่อนจะฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเป็นคนแรกว่า มีความพร้อม ซึ่งวัคซีนแอสตราเซนเนกาได้รับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่มีผลกระทบต่อกรฉีดวัคซีนในวันนี้ โดยเป็นการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เข็มแรกใน



▲ **ฉีดวัคซีน...** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลลาโหม นำ ครม.เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรก โดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ ฉีดให้ โดยนายกฯ เปิดเผยว่าปกติไม่ได้ตื่นเต้น

ประเทศไทย แต่ไม่ได้ชัดเจนเฉพาะนายกฯ เท่านั้น ยังมี ครม. และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากจะได้รับการฉีดในวันนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จากนั้นนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดและวัดความดันที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนก่อนเข้ายื่นขอมการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจโดยนายกรัฐมนตรีเลือกขวด วัคซีนแอสตราเซเนกาด้วยตนเองในกล่องโดยได้หมายเลขลอตวัคซีนลงท้ายด้วย 509 และฉีดในเวลา 08.44 น. จากนั้นนายกฯ วัคซีนให้กับกล่องก่อนกล่าวว่า “นี่เป็นของแท้นั่นก่อนเพื่อสาธิตเฉย ๆ วันนั้นอยู่กลางแจ้งที่สนามบิน วันนั้นของจริง อย่าไปเขียนให้มันและเดอะมโนไปเรื่อยเขียนข่าวก็ขอให้เขียนข่าวดี ๆ” จากนั้นได้ส่งให้กับพยาบาลได้เตรียมวัคซีน โดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดให้

◆ ไม่รับปากเล่นน้ำสงกรานต์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการฉีดวัคซีนของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 18 คน ว่า นายกฯ ประสงค์ฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจมาตลอดแต่กระทรวงสาธารณสุขต้องคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชน จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนในไทยยืนยันได้ว่าประเทศไทยจะไม่วันขาดวัคซีนให้กับพี่น้อง

ประชาชน ส่วนกรณี คดีสเตร็ดลาดบางแคจะส่งผลกระทบต่อมาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความปลอดภัยของประชาชน ไม่ได้พิจารณาเพียงเพื่อความสนุก เมื่อถามย้ำว่าถึงเวลาที่ยังไม่รับปากว่าประชาชนจะได้เล่นสงกรานต์ใช่หรือไม่ นายอนุทินไม่ขอตอบ เมื่อถามย้ำว่าจะยังไม่กล้ารับปากใช่หรือไม่ว่าประชาชนจะได้เล่นน้ำสงกรานต์ นายอนุทินกล่าวว่า ตามแบบนี้ไม่ขอตอบ ไม่มีอะไรรับปากหรือรับกรรมอะไรทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่า ในการประชุม สบค. ชุดใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มี.ค. จะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ เพราะ สบค. ชุดเล็ก จะเป็นผู้เสนอ

◆ “บิกคิว” ชี้สมองแล่นกว่าเดิม

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงผลจากการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเป็นคนแรกว่า นึกแล้วว่าสื่อต้องถาม ซึ่งในห้องประชุมก็ได้สอบถามทุกคนที่ฉีดมาก็ยืนยันว่าปกติและยังสงสัยตัวเองรู้สึกหัวสมองแล่นกว่าเดิม ยืนยันว่าไม่เป็นอะไรไปปกติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจ ขณะเดียวกันวันที่เร่งรัดให้ปริมาณฉีดมากขึ้นซึ่ง วันหน้าเมื่อวัคซีนมากขึ้นก็จะขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีคลื่นก่อกวนที่กระจายไป ในพื้นที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันวันที่หลายโรงพยาบาลได้เสนอเข้ามายังกระทรวงสาธารณสุขในการขออนุญาตนำเข้าวัคซีนซึ่งขณะนี้นำถึงพิจารณาและให้มีการอนุมัติโดยเร็วเพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วไปอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอรัฐบาล ถึงได้

ตั้งเป้าไว้ฉีด 10 ล้านโดสต่อเดือน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังการฉีดวัคซีนรู้สึกดีแค่ไหนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้มีคนยังไม่โทะกัไม่โกรธวันนี้อารมณ์ดี” สื่อจึงแซวว่ารู้แบบนี้ น่าจะฉีดตั้งนานแล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีตอบว่า “สื่อก็พูดไปเรื่อย ฉีดก็มีเรื่องไม่ฉีดก็มีเรื่อง ครบมากันไปเรื่อย”

◆ รมต.ร่วมรับวัคซีนป้องกัน

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ร่วมฉีดวัคซีนในวันนี้โดยรัฐมนตรีที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จะต้องฉีดวัคซีนของซิโนแวค อาทิ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อายุ 46 ปี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อายุ 47 ปี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม อายุ 58 ปี นายอิทธิกร รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม อายุ 37 ปี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 ปี ส่วนรัฐมนตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี จะต้องฉีดวัคซีนจากแอสตราเซเนกา ประกอบด้วย นายสุวิทย์ ลิขิตนวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ อายุ 65 ปี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อายุ 71 ปี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม อายุ 64 ปี นายอากม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง อายุ 64 ปี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา อายุ 65 ปี นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อายุ 60 ปี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย อายุ 62 ปี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย อายุ 62 ปี และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ อายุ 80 ปี

◆ เปิดชื่อ รมต.ไม่ประสงค์ฉีด

ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนมี 10 คน อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

◆ คาดเตรียมพร้อมมีบุตร

ขณะที่ รัฐมนตรีที่ไม่ได้ร่วมฉีดวัคซีน

◀ **บิกคลีนนี้...**เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทำกิจกรรมบิกคลีนนี้เจย์ทำความสะอาดบริเวณย่านบางแค ก่อนจะประกาศให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่งเป็นเวลา 3 วัน



ป้องกันโควิด-19 พร้อมกับนายกรัฐมนตรี โดยมีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.เกษตรฯ และนางนฤมล กัญญาอินวัฒน์ ร.มช.แรงงาน ด้วยนั้นโดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมลนั้น มีรายงานว่า เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายให้สมบูรณ์ในการมีบุตรจึงขอชะลอการฉีดออกไปก่อน เนื่องจากเกรงว่าอาจจะจะมีผลกระทบ

◆ ขงคตลาตน้ำ-ปาร์ตี้ไฟม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ร.มว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการวางมาตรการในการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์โดยแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวจะเป็นไปตามที่เราได้เคยหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพล.อ.ฉัตรพล นกพลาพิชัย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.สบค.) และกระทรวงวัฒนธรรมจะเสนอกรอบการปฏิบัติดังกล่าวต่อที่ประชุม ศปก.สบค. ในวันที่ 17 มี.ค. โดยจะอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ได้ซึ่งเน้นกิจกรรมตามประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่ต้องงดเว้นการเล่นสาดน้ำและการประแป้งไปก่อนเนื่องจากขณะนี้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ทั้งนี้จะเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ ศปก. ชูลใหญ่พิจารณาในวันที่ 19 มี.ค. ส่วนการจัดงานในสถานที่ของเอกชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีถนนข้าวสารสามารถปิดถนนเพื่อจัดงานได้แต่ต้องงดสาดน้ำ ส่วนการจัดพิธีสรงน้ำพระและขบวนแห่ต่าง ๆ นั้น ขอให้ดูตามความเหมาะสม ขณะที่การจัดปาร์ตี้ไฟม หรือกิจกรรมในสถานบันเทิงต้องงดเหมือนกับการงดเล่นน้ำด้วย เพราะได้วิเคราะห์กันแล้วมีความเสี่ยงเรื่องของการมีของเหลวเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับงานวันไหล จ.ชลบุรี ที่มีการละเล่นพื้นบ้านและมีสาดน้ำ ชัดเจนว่าต้องงดการสาดน้ำ งานการประแป้ง งดป็นฉีดน้ำ เช่นกัน

◆ ศบค.พบติดเชื้อโควิดอีก 149

เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 21 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 128 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 5 ราย รวมสะสม 27,154 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อใน

ประเทศ 24,218 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,936 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 26,299 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 768 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 87 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 144 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 10 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 128 ราย พบใน กทม. 90 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ปทุมธานี 2 ราย สมุทรสาคร 31 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย

◆ บิ๊กกลืนนิ่งตลาดบางแค

น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผอ.เขตบางแค เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าดำเนินการบิ๊กกลืนนิ่งทำความสะอาดบริเวณย่านตลาดสดบางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดภาสกร รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ผอ.เขตบางแค กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเขตบางแคจัดเตรียมรถน้ำฉีดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่เขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของแผงและผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบางแคตามหลักสุขาภิบาลโดยในช่วงเช้าเป็นการทำความสะอาด (แบบแห้ง) ตั้งแต่การปิดกวาดเช็ดถูล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สะสางขยะ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและช่วงบ่ายจะฉีดล้างซัด และฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำประปา ก่อนฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบทั้งนี้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 มี.ค. หลังจากนี้จะประเมินผล หากพบว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

◆ ขยายกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กทม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังประชุม ร.ด.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก

กทม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้ร่วมหารือประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 มีมติเห็นชอบให้อนุมัติปรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ 1.ขยายให้แก่ประชาชนกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงติดกับ จ.สมุทรสาคร 6 เขต และมีอายุ 18-59 ปี 10 เดือน 2.ขยายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหน้า ทั้ง 50 เขต และ 3.ฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแค จะฉีดให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาด

◆ เริ่มฉีดตลาดบางแค 17 มี.ค.

ประเด็นที่ 2 การฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดพื้นที่เขตบางแค กทม. และภาคีเครือข่ายพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ณ สถานพยาบาลที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือหากเดินทางแล้วจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ซึ่งจะออกให้บริการ ณ ตลาดบางแคตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.) เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันแรกของการฉีดวัคซีน ณ ตลาดบางแค คาดว่าจะสามารถให้



บริการได้ประมาณ 500-600 คน และจะให้บริการต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 6,000 คน สำหรับประเด็นที่ 3 ในสัปดาห์หน้า กทม. จะได้รับวัคซีนซิโนแวค เพิ่มอีก 240,000 โดสหรือสามารถฉีดให้ประชาชนได้ 120,000 คน ที่ประชุมได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดที่อยู่นอกเหนือจาก 6 เขตเสี่ยงเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

◆ ตั้งปิดศูนย์พัฒนาเด็ก

กทม. โดยสำนักพัฒนาสังคม แจ้งประกาศงดการศึกษาสูงงานการฝึกภาคปฏิบัติจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อในผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านบางแค 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแคและเขตภาษีเจริญกำหนดปิดบริการถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 22 มี.ค.

◆ ศูนย์ดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อ

ศ.สพญ.ดร.เกวตี ฉัตรตรงศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการวิจัย “การใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ” เปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในการฝึกสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ตัวแรกของประเทศ เนื่องจากการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบต่าง ๆ เป็นวิธีการคัดกรองเบื้องต้นและได้ผลสำหรับผู้ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วเท่านั้นส่วนผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบได้แต่สุนัขที่ได้รับการฝึกมาแล้วสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยขั้นตอนการวิจัย ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างเนื้อของผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นสารคัด

หลั่งที่มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีการเจือปนของเชื้อไวรัส โดยเราจะจับเนื้อบริเวณใต้รักแร้ด้วยสำลีและถุงเท้าเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วนำสำลีและถุงเท้าดังกล่าวมาใส่กระป๋องเพื่อให้สุนัขดมกลิ่นเมื่อสุนัขได้กลิ่นก็จะนั่งลงทันที เพื่อบอกว่าคน ๆ นั้นติดเชื้อแม้จะไม่แสดงอาการ

◆ สำเร็จ 6 ตัวแรกของไทย

“สุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นดีกว่าคนถึง 50 เท่าเราจึงคิดนำศักยภาพนี้มาใช้ โดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ที่คณะวิจัยเลือกมาฝึกและทดสอบในโครงการนี้ 6 ตัวสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่มีโพรงจมูกยาวมีประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่นที่ไวและดี อุปนิสัยเป็นมิตรและฝึกง่าย จากการทดสอบ สุนัขฝูงนี้มีความแม่นยำในการพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการสูงถึง 95% เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ที่มีวิจัยโดยใช้สุนัขตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ อาทิ ฟินแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย เป็นต้น ขณะนี้พร้อมไปประจำการที่ท่าอากาศยานเสริมปฏิบัติการคัดกรองปกติ โครงการนี้ยังเป็นต้นแบบในการฝึกสุนัขเพื่องานทางการแพทย์ชุดแรกของประเทศไทยซึ่งในอนาคตจะมีการต่อยอดฝึกสุนัขเพื่อตรวจโรคอื่น ๆ อาทิ โรคเบาหวาน ซึมเศร้า มาลาเรีย และโรคอัลไซเมอร์” ศ.สพญ.ดร.เกวตี กล่าวและว่าซึ่งความสำเร็จครั้งนี้มีผู้ร่วมวิจัยจนสำเร็จประกอบด้วย รศ.สพญ.ดร.สมพร เดชะงาม สุวรรณ สัตวแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รศ.ดร.ธรรมบุญ หนูจักษ์ และ อ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์.

วางกฎสงกรานต์ ปีนี้ปลอดสาร

ทบท.ให้แก้รถผู้ใหญ่-สงพระ ทูปอกสมองเล่นฉีกเข็มแรก นครปฐมเจออีก 12-ราชบุรีพบ 5

และรว.สาธารณสุข พร้อมด้วยทีมแพทย์
จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันบำราศ
นราดูร มารอดังแต่ช่วงเช้า

ต่อมาเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์นำ
รัฐมนตรีบางส่วนเข้ารับวัคซีน โควิด-19
สำหรับรัฐมนตรีที่ร่วมฉีดวัคซีนในวันนี้
รัฐมนตรีที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีนของ

‘ตุ๋’สดขึ้น หลังฉีดวัคซีน
นำกรม.ให้ ‘หมอยง’ ลง
เข็ม ขณะที่ป้อมและ 7
รมต.เมิน □ อ่านต่อหน้า 12

● **อดสูด** □ ต่อจากหน้า 1

ศบค.ชุดเล็กของสงกรานต์ บัดประเพณีดั้งเดิม
ห้ามสาดน้ำ-ปาร์ตี้โฟม จัดได้แค่กิจกรรม-สง
น้ำพระ-รดน้ำ มหาดไทยสั่งทุกจว.คุมเข้ม
ตลาด สธ.สั่งใช้ปูนฯ โคมเจลจัดการบางแคว
ลุยล้างแล้ว 6 ตลาด ไทยคิดซื้อใหม่ 149 คน
ขณะนครปฐมเจออีก 12 นนทบุรี 3

■ **‘ปึกตุ๋’ฉีดวัคซีนแล้ว**

เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 16 มี.ค. ที่
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรว.กลาโหม เดินทางมา
รอการเข้ารับวัคซีนแอสตราเซนคา เป็นครั้งแรก
โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ



🏠 **แห่งตรวจ** - กรมควบคุมโรคและกทม.นำรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ตั้งจุดบริการ
ที่สวนหย่อมหน้าห้างเดอะมอลล์ สาขาบางแค โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ระบาคใหญ่ แห่งตรวจเชื้อ
โควิดเนืองแน่นตลอดวัน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.

ซิโนแวค ประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อายุ 46 ปี, นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อายุ 47 ปี, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม อายุ 58 ปี, นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม อายุ 37 ปี และน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 ปี

ส่วนรัฐมนตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา ประกอบด้วย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ อายุ 65 ปี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อายุ 71 ปี, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมว.กลาโหม อายุ 64 ปี, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง อายุ 64 ปี, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยว และกีฬา อายุ 65 ปี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข อายุ 62 ปี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมว.มหาดไทย อายุ 62 ปี

■ ป้อมและ 7 รมต.ขอไม่ฉีด

สำหรับรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน, นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร.อ.ธรรมนิต พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

โดยมีนพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้พร้อมสังเกตอาการหลังฉีดเบื้องต้นเป็นเวลา 30 นาที โดยนายกฯ กล่าวชม นพ.ยง ว่า ฉีดแล้วหรือมีอเบา ไม่รู้สึกเจ็บเลย ทั้งนี้ จะเข้า

รับการฉีดเข็มที่สอง ในวันที่ 25 พ.ค. โดยเว้นระยะเวลาไว้ 10 สัปดาห์

■ 'หมอยง' ลงเข็มให้เอง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาครั้งแรกของไทย หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และฉีดได้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คนไทย โดยยืนยันว่าทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวตนเอง ดังนั้นทุกคนจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ไม่เพียงแก่นายกฯ และครม. ทุกคนต่างมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปตามคำแนะนำทางการแพทย์ และด้วยความยินยอมของผู้เข้าฉีดวัคซีน ขอบขอบคุณแพทย์และบุคลากรด้านการสาธารณสุขทุกคนที่ช่วยกันทำงานจะมีวัคซีนฉีดในประเทศไทย และวันนี้เป็นวัคซีนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มฉีดในวันนี้ก็จะสร้างให้กับประชาชนทุกคนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนของรัฐบาล วันนี้ได้มีการแจก



🏠 **ฉีดแล้ว** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโคโรนาไวรัสของแอสตราเซนเนกาเข็มแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มี.ค. หลังเลื่อนมาครั้งหนึ่ง จากนั้นจะฉีดเข็มที่สองในวันที่ 25 พ.ค.นี้

จ่ายวัคซีนไปแล้ว 116,500 โดส ใน 13 จังหวัด มีผู้รับการฉีดแล้ว 50,388 ราย ซึ่งระยะต่อไป รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ระยะต่อไปก็ขอฝากความห่วงใยและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคนจะมีความสุข รัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่ แต่ต้องขอความร่วมมือในการที่จะไปสนุกสถานกัน คนไม่อย่าให้ทุกคนเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการอะไรบ้าง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่เห็นเป็นอะไรเลย แข็งแรง ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ยกเว้นถ้ามีคนอื่นโหม วันนี้อารมณ์ดี

ด้านนพ.ยงกล่าวด้วยว่า ในภาวะวิกฤตที่ผ่านมา 1 ปี เราสามารถหยุดภาวะวิกฤตนี้ได้ หนึ่งไม่ผลการใช้วัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนนอกจากจะป้องกันตัวเองแล้ว ยังช่วยป้องกันคนอื่นได้ด้วย เราไม่ไปและไม่แพร่ไปยังคนอื่น ขณะเดียวกันทุกคนร่วมมือกัน ฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากขึ้น ประเทศไทยก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

■ ป้อม-ธรรมนัสแจงเมินฉีค

รายงานข่าวจากที่ประชุมกรม.แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดกับ กรม. ถึงการฉีดวัคซีนแอสตราเซนคากว่า คนเองฉีดแล้วอารมณ์ดี หน้าตาสดชื่น และขอขอบคุณ กรม.ทุกคนที่ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น โดยมีอยู่ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้หันไปแสวงพล.อ.ประวิตรว่า “อายุ 70 ปีแล้ว ไม่สนใจฉีดวัคซีนหรือ แข็งแรงแล้วไม่ฉีด เดี่ยวผมจะเอาโคคาไปให้คนอื่นฉีดแทน”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีไม่มีรายชื่อร่วมฉีดวัคซีนว่า อายุมากแล้ว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รรม.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเหตุที่ไม่ฉีดวัคซีนว่า เพราะวางแผนจะมีบุตรจึงกังวลว่าอาจจะมีผลข้างเคียง แม้แพทย์จะยืนยันว่าจะไม่มีผลข้างเคียง แต่ส่วนตัวมีความกังวล และเห็นว่าร่างกายของตัวเองก็แข็งแรงอยู่แล้วจึงขออุสถานการณ์ก่อน การฉีดจึงเป็นหนทางสุดท้าย ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เชื่อมั่น แต่เป็นความตั้งใจที่อยากจะมีบุตร

■ จ่อห้ามสาดน้ำสงกรานต์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่าการประชุมสคบ.ชุดเล็กวันที่ 17 มี.ค.จะเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวันที่กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่ได้หารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว โดยจะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่น โดยเฉพาะการสาดน้ำและการประแป้งจะให้งดเว้นไปก่อน เนื่องจากยังมีความกังวลจากหลายส่วน รวมถึงกรณีเกิดคดีสตอร์ใหม่ด้วย ทำให้กังวลว่าหากมีการสาดน้ำจะเกิดความเสียหายต่อการแพร่เชื้อได้ โดยจะเสนอให้ สคบ.ชุดใหญ่พิจารณา 19 มี.ค. นี้

นายอิทธิพลกล่าวว่า กรณีที่เป็นสถานที่เอกชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด กรณีถนนข่าวสารสามารถเปิดถนนได้ แต่ต้องงดสาดน้ำ ส่วนสรงน้ำพระ ขบวนแห่ต่างๆ ขอให้ดูตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัด ที่ต้องดูจำนวนคนในขบวนแห่ต่างๆ ด้วย ส่วนเรื่องปาร์ตี้โฟมหรือกิจกรรมในสถานบันเทิงก็ต้องงดการสาดน้ำ งดการเล่นน้ำด้วย ปีนี้ยังต้องขอให้วันไปก่อน เนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงเรื่องของการมีของเหลวเข้าสู่ร่างกาย เช่นเดียวกับงานวันไหล จ.ชลบุรี ที่มีการเล่นพื้นบ้านและมีการสาดน้ำ ชัดเจนว่า ต้องงดการสาดน้ำ งดการประแป้ง งดป็นฉีคน้ำ เช่นกัน

■ ไทยติดเชื้อใหม่ 149 คน

วันเดียวกัน เฟซบุ๊กศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 144 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รักษาหาย 65 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 27,154 ราย รักษาหายแล้ว 26,299 ราย เหลือรักษา 768 ราย เสียชีวิตสะสม 87 ราย ส่วนระลอกใหม่ติดเชื้อสะสม 22,917 ราย หายสะสม 22,122 ราย เสียชีวิตสะสม 27 ราย ผู้ติดเชื้อในประเทศมี 3 กลุ่ม ได้แก่

สมุทรสาคร 34 ราย, กทม. 100 ราย และจังหวัดอื่นๆ 10 ราย สำหรับประเภทผู้ติดเชื้อ พบว่ามาจาก 1.ระบบเฝ้าระวัง 21 ราย ได้แก่ กทม. 10 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย และเพชรบุรี 1 ราย 2.คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 123 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 31 ราย ปทุมธานี 2 ราย และ กทม. 90 ราย และ 3.เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ประเทศละ 1 ราย

สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 120.76 ล้านราย เพิ่มขึ้น 3.36 แสนราย เสียชีวิตสะสม 2.67 ล้านราย เพิ่มขึ้น 6,545 ราย

■ มท.สั่งทุกอว.เฝ้าระวังตลาด

ด้าน สคบ. กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าฯ และผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ในการเข้าใช้บริการตลาดและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ต้องจัดให้มีทางเข้าออกพื้นที่ทางเดียว

พร้อมกำชับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T

■ ใช้ปทุมธานีโมเดลคุมบางแค

วันเดียวกัน นพ.เลอหวดสร นามวาท รักษาการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ตลาดย่านบางแค ว่า ขณะนี้สำนักงานเขตได้ใช้อำนาจปิดตลาดย่านบางแค 6 ตลาดที่เชื่อมต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 มี.ค. เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงสุขาภิบาลรวมทั้งจัดระเบียบการเข้าตลาด ซึ่งอาศัยโมเดลของ จ.ปทุมธานี คือ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ฉีดวัคซีนแก่ผู้ค้าและแรงงานก่อนเปิดตลาด ออกไปรับรองเข้าออกตลาดโดยสำนักงานเขต หากตรวจพบเชื้อให้นำเข้ารักษาและแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำความสะอาดจัดการสุขาภิบาลตลาด ค้นหาเชิงรุกในชุมชนหลังตลาดย่านบางแคและชุมชนตรงข้ามตลาดบางแค 1 ลับดาห์ หลังจากนั้นสุ่มตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จะเจอเชื้อเฉพาะผู้สัมผัส

ร่วมบ้านผู้ติดเชื้อ และติดตามแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ส่วนการขยายเวลาปิดตลาดเพิ่มเติมอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

“แม้จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น แต่ทีมทำงานก็ยังทำงานต่อเนื่องในด้านอื่นๆ ทั้งกรณีปทุมธานี แม้สถานการณ์จะเบาบางลง อ.แม่สอด และจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย มีการส่งตัวมาดำเนินคดีที่ กทม. เพื่อผลักดันกลับประเทศพม่าและกัมพูชา และยังคงมีการดำเนินการค้นหาเชิงรุกใน กทม.อย่างต่อเนื่อง” นพ.เจตสธรกล่าว

■ ลุยคัดกรองเชิงรุก

นพ.เจตสธรกล่าวว่า สำหรับผลการตรวจเชิงรุกของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ร่วมกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2563-15 มี.ค. 2564 มีการค้นหาเชิงรุกในเขตต่างๆ คัดกรองสะสมไปแล้ว 16,107 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 222 ราย เมื่อแบ่งตามพื้นที่ที่ดำเนินการพบว่า เขตบางขุนเทียนคัดกรอง 876 ราย เขตดินแดง 819 ราย และเขตบางแค 1,504 ราย เมื่อแยกตามเหตุการณ์พบว่า มีการคัดกรองกรณีคลัสเตอร์สมุทรสาคร 2,852 ราย คลัสเตอร์บางขุนเทียน/โรงงานรองเท้าและกลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,394 ราย ส่วนคลัสเตอร์ตลาดบางแคคัดกรอง 1,588 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.30 น. วันที่ 16 มี.ค. ที่สวนห่อมหน้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ซึ่งเป็นจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมล็ดและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปตลาดวันเดอร์ตลาดสดบางแค ตลาดกิตติ ตลาดศิริพรชุมชน(แสงฟ้าเก่า) ตลาดภัสสม ตลาดใหม่บางแค ตลาดศูนย์การค้าบางแค ทั้ง 6 แห่ง และผู้ที่ค้าขายอยู่ในตลาดในพื้นที่เขตบางแค เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีประชาชนได้เริ่มทยอยกันเดินทางเข้ามาตรวจวันละประมาณ 1,000 คน

■ กทม.ตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนบางแค

ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมสภ.กทม. ได้พิจารณาขยายกลุ่มการให้วัคซีน

โควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพิ่ม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ในพื้นที่ 6 เขตติดจ.สมุทรสาคร ขยายกลุ่มเสี่ยงนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ขยายให้กับประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ 6 เขต และศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนได้ หรือลงทะเบียนผ่าน ‘หมอพร้อม’ 2.อนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉิน ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีการระบาดของตลาดเขตบางแค สามารถรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆ และเดินที่จุดบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแค และ 3.อนุมัติการใช้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่นอก 6 เขตติดสมุทรสาคร และในวันที่ 17 มี.ค. จะไปตั้งเต็นท์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ตลาดบางแค เบื้องต้นตั้งเป้าฉีดวันแรก 500-600 คน และอาจเพิ่มขึ้นในวันต่อไป จะดำเนินการฉีดจนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยง โดยเตรียมวัคซีนไว้สำหรับกรณีบางแค ได้จำนวน 6,000 ราย สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน จะผ่านการคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยจะฉีดให้ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ จนครบทั้งหมด

■ ร.ร.ไพทวิทยปิด 5 วัน

วันเดียวกัน นายชนพล เล่นดวง ผอ.โรงเรียนอนุบาลไพทวิทยา มูลนิธิชัยพัฒนา อ.เมืองนครปฐม กล่าวว่า โรงเรียนได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อโควิด จึงได้ดำเนินการดังนี้ 1.ปิดการเรียนการสอน เป็นกรณีพิเศษ 5 วันตั้งแต่วันที่ 17-21 มี.ค. 2.ประสานกลุ่มสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ทราบทางสาธารณสุขจะประสานข้อมูลกับผู้ปกครอง ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองติดเชื้อมีผลการตรวจเป็นลบ จึงแจ้งขอความร่วมมือในการกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน 3.ในช่วงปิดเรียน 5 วัน จะสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน และ 4.โรงเรียนได้ประสานงานกับเทศบาลนครนครปฐม พยายามฆ่าเชื้อแล้ว

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานถึงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัด ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 12 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 145 ราย เป็นคนไทย 141 ราย ต่างชาติ 4 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 27 ราย ทั้งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค โดยจังหวัดนครปฐมยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

อย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อรวม 33,240 ราย ทั้งนี้จากการตรวจสอบใหม่ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 131 พบว่า เป็นเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อ.เมืองนครปฐม ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นจะมีบิดามารดาที่สาว ยาย ครูประจำชั้นและเพื่อนร่วมชั้น โดยขณะนี้ทางโรงเรียนอนุบาลสุธีธรทราบเรื่อง จึงได้ปิดโรงเรียนพร้อมกับงดใช้สถานที่ภายใต้คำแนะนำจากสาธารณสุขนครปฐม และทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่โรงเรียนวัดเวียงทูน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ประกาศปิดเรียน 14 วัน โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 30 มี.ค. เนื่องจากครู 1 ราย ติดเชื้อโควิดจากพ่อกับแม่ และนำสาวที่ไปขายของในตลาดบางแค กรุงเทพฯ ทางโรงเรียนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 มี.ค.

สภ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมรอบใหม่ 183 คน การดูแลรักษารอบใหม่รักษาหาย 178 คน อยู่ในโรงพยาบาล 5 คน เสียชีวิตรอบใหม่ 0 ราย สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นวันนี้ 3 ราย เกิดจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย และระบบเฝ้าระวังใน ร.พ. 1 ราย โดยทีมอำเภอปากเกร็ดเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกตลาดชลประทาน 369 คน พบชายไทยอายุ 65 ปี อาชีพขับรถสามล้อเครื่องรับจ้าง และพนักงานบริษัทหญิงไทยอายุ 34 ปี ติดเชื้อ

สภ.ราชบุรี แจ้งว่า วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย จากเมื่อวันที่ 15 มี.ค. พบ 6 ราย รวม 2 วันเป็น 11 รวมยอดผู้ป่วยสะสม 45 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 33 ราย ยังคงเหลืออีก 12 รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. เผยแพร่ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อตลาดในพื้นที่เขตบางแค ระหว่าง 11-15 มี.ค. 2564 รวมตรวจทั้งหมด 6,281 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ 5,495 คน พบติดเชื้อ 293 คน และรอผลการตรวจอีก 493 คน

บิ๊กตูโชว์ฉีดวัคซีนสมองแล่น

ไทยโพสต์ • ทำเนียบฯ คึกคัก “บิ๊กตู” ประเดิมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มแรกสร้างความเชื่อมั่นก่อนลงเข็มสอง 25 พ.ค.นี้ ค่ายฟุ้งปกตติวันนี้สมองแล่นดีจัง แต่ 9 รมต.ไม่กล้าฉีด “ป้อม” อ่างอายุมาก “นฤมล-ธรรมนัส” เตรียมพร้อมมีบุตร “หอมยง” ชวนคนไทยฉีดวัคซีนเพื่อชาติผ่านพันวิฤฤติ ยืนยันความปลอดภัย “อนุทิน” ลั่น สธ.พร้อมกระจายวัคซีนให้ ปชช.ครอบคลุมในปี 64 รมว.วช.ชง ศบค.ชุดใหญ่ 19 มี.ค. หวั่นคลัสเตอร์ใหม่ สงกรานตั้งดเลนน้ำ-ปาร์ตี้ใหม่ ทุกกรณี ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มีนาคม ซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อม ครม. บรรยายกาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยก่อน พล.อ.ประยุทธ์จะเดินทางมาถึง มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันบำราศนราดูร ได้มารอเข้าพบตั้งแต่ช่วงเช้า

ภายหลังเข้าพบ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นผู้ฉีดวัคซีนให้กับนายกฯ ยืนยันมาให้ผู้สื่อข่าวดูก่อนระบุว่า “ดูสิว่ามีเส้นหรือไม่มี” ก่อนที่จะเข้าไปเตรียมตัวภายในตึกสันติไมตรี หลังใน ต่อมาเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาจากตึกไทยคู่ฟ้าด้วยสีหน้าปกติ ก่อนเดินเข้าตึกสันติไมตรี

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการจัดหาวัคซีนเพื่อคนไทย (รวมไทยสร้างชาติ) ว่าวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ยังคงองค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่า

อ่านต่อหน้า 12



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกของประเทศไทย โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นผู้ฉีด ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บิ๊กตูโชว์

วัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถฉีดได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทย ขอยืนยันว่าทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวตนเอง ดังนั้น ทุกคนจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่เพียงแค่นายกรัฐมนตรีและ ครม.ที่มีความสำคัญ ทุกคนต่างมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปตามคำแนะนำทางการแพทย์ และด้วยความยินยอมของผู้เข้าฉีดวัคซีน

ต่อจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าสู่กระบวนการการรับวัคซีนแอสตราเซเนกา โดยรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการฉีดวัคซีนจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมเข้าสู่จุดลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ kiosk และรับฟังคำแนะนำและดำเนินการลงทะเบียนด้วยบัตร

ประชาชน ก่อนซึ่งน้ำหนัก ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ มีน้ำหนัก 83.1 กิโลกรัม ผลวัดความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 157/88 ก่อนเข้ารับฟังการชี้แจง รวมทั้งการขออนุญาตฉีดวัคซีน ลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นเวลา 08.44 น. นายกฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนจาก ศ.นพ.ยง ซึ่งเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกา ล็อตที่ A1 CTMAV 509 พร้อมสังเกตอาการหลังฉีดเบื้องต้นเป็นเวลา 30 นาที โดยนายกฯ กล่าวชม ศ.นพ.ยงว่า “ฉีดแล้วหรือมีอะไรไม่รู้สึกเจ็บเลย”

นายกฯ กล่าวอีกว่า ก็ดีนะ ทุกอย่างเป็นปกติ ไม่มีอะไร ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร เพราะตัวเองก็พร้อมฉีดอยู่ตลอดเวลา วันนี้อันดีและขอบคุณแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกคนที่ช่วยกันทำงาน จะมีวัคซีนฉีดในประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ด้าน ศ.นพ.ยงกล่าวว่า ในภาวะวิกฤติ

ที่ผ่านมาหนึ่งปี เราสามารถที่จะหยุดภาวะวิกฤตินี้ได้คงหนีไม่พ้นการใช้วัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนนอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วยังสามารถช่วยป้องกันคนอื่นได้ด้วย เราไม่ใช่ว่าไม่แพร่ไปยังคนอื่น ขณะเดียวกันทุกคนร่วมมือกันฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากขึ้นประเทศไทยก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

จากนั้นนายอนุทินได้มอบใบนัดการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นายกฯ เข้ารับการฉีดในวันที่ 25 พ.ค. โดยเว้นระยะเวลาไว้ 10 สัปดาห์

ชวนฉีดวัคซีนเพื่อชาติ

ต่อจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์, นายอนุทิน และ ศ.นพ.ยงได้ร่วมแถลงข่าว โดยนายกฯ กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา ซึ่งขณะนี้ในช่วงพักสังเกตอาการประมาณ 30 นาที ซึ่งตนยังไม่รู้สึกอะไรที่ไม่ปกติ วันนี้ขอใช้โอกาสพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคลายความสงสัยต่างๆ วันนี้ประเทศไทยมีวัคซีน 2 ประเภท ขณะเดียวกันได้เปิดช่องทางให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ โดยจะต้องผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.) เราต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันมาก่อน ไม่ได้ไปปิดกั้นใคร

ขณะที่ ศ.นพ.ยงกล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ใช้ในโลกมีมากกว่า 10 บริษัท และได้ใช้ไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดสทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ตอนนี้เรามีวัคซีนอยู่ 2 บริษัท คือซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา ที่จะเริ่มฉีดกันในวันนี้ ตนขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกเราที่มีความปลอดภัย เพราะได้ผ่านการศึกษาดังแต่ขั้นสัตว์ทดลองมาจนถึงในมนุษย์ ซึ่งในมนุษย์ได้ทำตามขั้นตอนของการศึกษาพัฒนาวัคซีน

“ขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น เราจะพันวิกฤตินี้ได้คงหนีไม่พ้นเรื่องวัคซีน ไวรัสตัวนี้เมื่อระบาดทั่วโลกแล้วได้กระจายไปแบบนี้แล้ว เราคงไม่สามารถที่จะทำให้ไวรัสตัวนี้หมดไป เราคงต้องปรับตัวเราให้อยู่กับเขาได้อย่างไร ฉะนั้นวัคซีนจึงเป็นทางออกอันหนึ่งและเราก็รู้ว่าข้อมูลของการให้วัคซีนขณะนี้ถึงแม้จะไม่ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามารถลดความรุนแรงของโรค ไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือสูญเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก ผมอยากเชิญชวนพี่น้อง

ชาวไทย เรามาช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติ การฉีดวัคซีนครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการฉีดเพื่อชาติและให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤติอันนี้ได้”

ด้านนายอนุทินกล่าวว่า ต้องกราบขอบพระคุณนายกฯ ที่ได้กรุณาสร้างความมั่นใจ ท่านได้แสดงเจตนาชัดเจน มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจมาโดยตลอด สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย ขอให้คำยืนยันว่าเราสามารถพูดได้ว่าประเทศไทยจะไม่มีการขาดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้มั่นใจว่าจากนี้ไปวัคซีนจะถูกแพร่กระจายไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน เราเริ่มจากเดือนนี้เป็นต้นมา เราจะเริ่มกระจายวัคซีนอย่างแพร่หลายจริงๆ ไปทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือนมิ.ย.นี้เป็นต้นไป จะเริ่มฉีดเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ประชาชนจะได้รับวัคซีนครอบคลุม

จากนั้นนายกฯ ได้เดินเข้าไปทักทายรัฐมนตรีที่อยู่ช่วงพักภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน และยื่นให้กำลังใจ ศ.นพ.ยง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ว่า ขอบขอบคุณที่ช่วยกันทำงานทุกอย่าง

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ร่วมฉีดวัคซีน โดยรัฐมนตรีที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี จะต้องฉีดวัคซีนของซิโนแวค มีทั้งหมด 5 คน ส่วนรัฐมนตรีที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะต้องฉีดวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา มีทั้งหมด 18 คน

9 รมต.ไม่ฉีดวัคซีน

ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 3.นายดอน ปรมดีภวันัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ 4.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 5.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.นางณกุล กัญญาสินธุ์ รมช.แรงงาน 7.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 8.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 9.นายประภัทร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงกรณีที่ไม่มีการรายชื่อร่วมฉีดวัคซีน ว่า “อายุมากแล้ว”

ส่วนนางณกุลกับ ร.อ.ธรรมนัสนั้นอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมร่างกายให้สมบูรณ์ในการมีบุตร จึงขอชะลอการฉีด

ออกไปก่อน เนื่องจากเกรงว่าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพ

โดย ร.อ.ธรรมนัสชี้แจงว่า เป็นเพราะวางแผนจะมีบุตร จึงกังวลว่าอาจจะส่งผลข้างเคียง ซึ่งได้ปรึกษาแพทย์ในเรื่องนี้แล้ว แม้จะยืนยันว่าจะไม่มีผลข้างเคียงอย่างไร แต่ส่วนตัวมีความกังวล และเห็นว่าร่างกายของตัวเองก็แข็งแรงอยู่แล้ว จึงขออุสถานการณ์ก่อน การฉีดจึงเป็นหนทางสุดท้าย ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เชื่อมั่น

ภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า “ในห้องประชุม ครม. ผมได้ถามทุกคนว่าฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ซึ่งทุกคนก็ปกติ ซึ่งผมก็สงสัยทำไมวันนี้หัวสมองแล่นดีจัง ยังไม่เป็นอะไรยังไม่รู้สึกอะไร ก็เป็นปกติ ก็เพื่อให้ทุกคนมั่นใจนายกฯ ก็พร้อมฉีดตลอดเวลา”

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากฉีดวัคซีนแล้วมีอาการปวดแขนบ้างหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่เห็นเป็นอะไรเลย แข็งแรง ยกเว้นถ้ามีคนย่ำไม้โห วันนี้อารมณ์ดี ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้อย่างนี้ฉีดตั้งนานแล้วหรือไม่ จะได้อารมณ์ดี นายกฯ ตอบว่า พูดไปเรื่อย จะฉีดได้หรือไม่อยู่ที่หมอ จากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้หันไปทางคณะแพทย์ที่อยู่ภายในตึกสันติไมตรีหลังใน บริเวณพื้นที่ฉีดวัคซีนและเป็นห้องแถลงข่าว พร้อมระบุว่า “ขอบคุณเขาบ้างฉีดก็มีเรื่อง ไม่ฉีดก็มีเรื่อง ครามากันตลอด”

นายอนุทินกล่าวถึงสถานการณ์คลัสเตอร์บางแค ว่า ได้ให้ทีมแพทย์ลงไปตรวจเชิงรุกที่ตลาด และตามไปตรวจผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดรวมทั้งชุมชนที่มีการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ และนำผู้ที่ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลักคือโรงพยาบาลบางขุนเทียนของ กทม. และของ สธ. ได้เตรียมพร้อมให้การสนับสนุน เมื่อกรณีที่ กทม.เริ่มเต็มก็เตรียมสถานที่เพื่อสนับสนุนเอาไว้พร้อมแล้ว แต่เชื่อว่าเราจะสามารถควบคุมอยู่ในวงจำกัดได้

สงกรานต์ตั้งสดานี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า คลัสเตอร์บางแคจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวผ่อนคลายในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างจะส่งผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก การพิจารณาอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนต้องดูว่าจากช่วงนี้ไปจนถึงสงกรานต์ ที่เหลือ

ระยะเวลาอยู่ประมาณ 1 เดือนนี้โควิด-19 การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสามารถควบคุมได้หรือไม่ เราทำทุกอย่าง อยู่บนความตั้งใจที่ดีที่สุด แล้วอยู่บนความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การประชุม ศบค.ชุดเล็ก 17 มี.ค. จะมีการเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติจะให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการละเล่น โดยเฉพาะการสาดน้ำและการประแป้ง จะให้งดเว้นไปก่อน เนื่องจากยังมีความกังวลกรณีเกิดคลัสเตอร์ใหม่ด้วย ทำให้กังวลว่าหากมีการสาดน้ำจะเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ โดยจะเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา 19 มี.ค.นี้ ส่วนถนนข้าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่ต้องงดสาดน้ำ เรื่องปาร์ตี้พื้มหรือกิจกรรมในสถานบันเทิงก็ต้องงดการสาดน้ำ งดการเล่นน้ำด้วย

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เจตตบรรณ นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า วัคซีนแอสตราฯ มีความปลอดภัย โดยได้

รับการยืนยันว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน สามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ได้ดี มีประสิทธิภาพป้องกันอาการป่วยต่อโรคโควิด-19 ยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ป้องกันอาการรุนแรง อาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาล (รพ.) และเสียชีวิตได้ 100% ส่วนนสถานการณ์ตลาดบางแคขณะนี้ได้ปิดตลาดทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค, ตลาดกิตติ, ตลาดวันเดอร์, ตลาดสิริเศรษฐสุนนท์, ตลาดใหม่บางแค, ตลาดเกษม โดยปิดเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด และปรับปรุงสุขาภิบาล และดำเนินการจัดระเบียบเข้า-ออก ซึ่งมีโมเดลจากพื้นที่ จ.ปทุมธานี

วันเดียวกัน ศบค.รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 149 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 144 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 21 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 123 ราย ในจำนวนนั้นมาจากราชบุรี 2 ราย, สมุทรสาคร 31 ราย และ กทม. 90 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 27,154 ราย หายป่วยสะสม 26,299 ราย อยู่ระหว่างรักษา 768 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดสะสมคงที่ 87 ราย ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 120,767,458 ราย เสียชีวิตสะสม 2,672,010 ราย.

เข็มแรกนายกฯ ผ่านฉลุย พ่วงทีม19รมต.

เหลืออีก9ครม.ปฎิเสธฉีด ฉีดใหม่-ลามทะลัก149ราย วธ.ชงกสาคมน้ำสงกรานต์

นายกฯ อารมณ์ดี หลัง “หมอยง” ปักเข็ม
ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เข็มแรกให้เรียบร้อย
โดยมีรัฐมนตรีอีก 19 คน อาจารย์หมอ5 คน
ร่วมฉีดด้วย เพื่อสร้างความ ★ มีต่อหน้า 11



ฉีดแล้ว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม มีสีหน้าปกติ
ขณะ นพ.ยง กุวัชรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
คลินิก จุฬาฯ เป็นผู้ฉีดวัคซีน
แอสตราเซนเนกาให้เป็น
เข็มแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล.

เข็มแรกนายกฯ ☆ ต่อจากหน้า 1

เชื่อมั่นวัคซีนปลอดภัย ขณะที่รัฐมนตรีไม่ประสงค์จะฉีด 9 คน รวมถึง “บิ๊กป้อม” ที่อึ้งอายุมากแล้ว ด้านสถาบันวัคซีนแห่งชาติยืนยันพร้อมส่งมอบวัคซีนแอสตราที่ผลิตจากสยามไบโอไซเอนซ์ให้รัฐบาลครบ 61 ล้านโดสในปีนี้ สอดรับกับ “อนุทิน” ย้ำคนไทยได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมภายในสิ้นปี ขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศลามไม่หยุด 144 คน มาจากนอกประเทศ 5 คน เฉพาะ กทม. พบผู้ติดเชื้อพรวด 100 คน ด้านเขตบางแค นำเจ้าหน้าที่ระดมทำความสะอาด 6 ตลาดตลอดวัน ให้ปิดต่อจนถึง 18 มี.ค.นี้ ส่วน วธ.ชัดเจนแล้ว งดเล่นสาดน้ำสงกรานต์

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในไทยกลับมาพุ่งพรวดเกินร้อยอีกครั้งแม้ไทยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปบ้างแล้ว เป็นวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีน รวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

★ นายกฯฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 16 มี.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำรัฐมนตรี 19 คน ประกอบด้วย 1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 2.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 4.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง 5.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 7.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 9.นายเอกนัถ ธรรมทัต รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 11.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง 12. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ 13.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 14.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 15.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 16.นายอริสร รัตนเศรษฐ์ รมช.คมนาคม 17.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม 18.คุณหญิงกัญญา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และ 19.นายเฉลิมชัย ศรีพัฒน์ รมว.เกษตรฯ ที่ตามมาฉีดวัคซีนในภายหลัง โดยกระทรวงสาธารณสุขนำทีมแพทย์และพยาบาลมาบริการฉีด นายกรัฐมนตรีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกา โดยมีนายแพทย์ธีร กุวัชรพร หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 เป็นผู้ฉีด หลังจากฉีดแล้วเข้าห้องพักสังเกตอาการจากคณะแพทย์ 30 นาที พร้อมลงทะเบียนในระบบ เพื่อบันทึกชนิดของวัคซีนและติดตามอาการ ก่อนรับนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป ตามกำหนดคือ วันที่ 25 พ.ค.นี้

★ ย้ำเร่งฉีดให้มากที่สุด

ต่อมา นายกฯพร้อมนายอนุทิน และ นพ.ยง ร่วมแถลงข่าว โดยนายกฯกล่าวว่า ตนได้รับการฉีดโควิดของแอสตราเซนเนกา นพ.ยงเป็นผู้ฉีดให้ ขณะนี้เป็นช่วงพักสังเกตอาการประมาณ 30 นาที ยังไม่รู้สึกอะไรที่ไม่ปกติ วันนี้อยู่ใช้โอกาสพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น คลายสงสัยต่างๆ ที่เข้ามาทุกคนทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ไทยได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด โดยนายอนุทินได้สร้างความมั่นใจด้วยการรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกและได้แจกจ่ายฉีดกับบุคลากรด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยงสูง แจกจ่ายวัคซีนไปแล้ว 16,500 โดส ใน 13 จังหวัด มีผู้รับการฉีดแล้ว 50,388 ราย ระยะต่อไปรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุด ขณะเดียวกันได้เปิดช่องทางให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ โดยต้องผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.)

★ “หมอยง” ปลุกคนไทยฉีดเพื่อชาติ

ด้าน นพ.ยงกล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่ใช้ในโลกมีมากกว่า 10 บริษัท ได้ใช้ไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดสทั่วโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีวัคซีนไปแล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ตอนนี้มีวัคซีนอยู่ 2 บริษัท คือ ซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ที่เริ่มฉีดกันในวันนี้นั้น ขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ให้อยู่ในโลกมีความปลอดภัย เพราะได้ผ่านการศึกษาตั้งแต่ขั้นสัตว์ทดลองมาจนถึงในมนุษย์ วัคซีนที่ผ่านออกมาไม่ว่าจะแอสตราเซนเนกา หรือซิโนแวคได้ผ่านมาตรฐานทั้ง 3 ระยะ ขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าจะพ้นวิกฤตินี้ได้คงทนไม่แพ้เรื่องวัคซีนแม้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือสูญเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติการฉีดวัคซีนครั้งนี้ บอกเสียว่าเป็นการฉีดเพื่อชาติและให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤติอันนี้ได้

★ “อนุทิน” ไวสันปีครบทุกคน

ขณะที่นายอนุทิน ชาลวีร์ภูธ รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุขกล่าวเสริมว่า กราบขอบพระคุณนายกฯที่ได้กรุณาสร้างความมั่นใจให้ประชาชน สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่มีการขาดวัคซีน ขอให้

มั่นใจว่าจากนี้ไปวัคซีนจะถูกแพร่กระจายไปยังประชาชนทุกคนจะเริ่มกระจายวัคซีนไปทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป เริ่มฉีดเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปีประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุม ขอให้ความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมทุกคนทำงานอย่างทุ่มเทไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย

★ “บิ๊กป้อม” อึ้งอายุมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน มี 9 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 3.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ 4.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 5.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน 7.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 8.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และ 9.ประภัตร โพธิสุธน รมช.เกษตรฯ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีให้กำลังใจนายกฯในการฉีดวัคซีน พร้อมกับคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวเพียงสั้นๆว่า “โอ้ย” พร้อมตอบสั้นๆ กรณีไม่มีรายชื่อร่วมฉีดวัคซีนด้วยว่า “อายุมากแล้ว”

★ “บิ๊กตู่” ยืนยันยังปกติดี

จากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการฉีดวัคซีนไปก่อนวัน พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเปิดเผยว่า “ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นยกเว้นถ้ามีคนขี้โมโหวันนี้อารมณ์ดีและทุกคนก็ยังปกติพร้อมระบุด้วยว่าฉีดไม่ฉีดก็ตรงมาไปเรื่อย จะฉีดได้หรือไม่อยู่ที่หมอ และจากนี้ได้เร่งปริมาณการฉีดให้ได้มากยิ่งขึ้นอาจจะมีคลินิกเคลื่อนที่และทราบว่าหลายบริษัท หลายโรงพยาบาลขอนำเข้าวัคซีนจะช่วยแบ่งเบาให้กับผู้ที่ต้องการเร่งด่วน ไปฉีดได้ไม่ต้องรอรัฐบาล

★ 5 อจ.แพทย์ร่วมด้วย

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เจตพร นามวาทผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคกล่าวว่าวันนี้มีการฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และอาจารย์แพทย์ 5 คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ได้แก่ ศ.นพ.ยง กุวัชรพร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิบดี รมว.สาธารณสุข ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.ปิยะมิตร

ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รว.สาธารณสุข ที่ผ่านมา เราชะลอเพื่อดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการ เกิดล้มเหลวในหลอดเลือดดำ พบมากในประชากร ทวีปยุโรป ไม่เกี่ยวกับวัคซีน

★ ประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อฉีดเข็ม 2

นพ.เจตสรวรกล่าวอีกว่า วัคซีนแอสตราเซนกา ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกมีประสิทธิภาพ หลังการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์สามารถป้องกันโรค ได้ร้อยละ 76 เปอร์เซนต์ ยาวนาน 90 วัน และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อฉีดเข็มที่สอง มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.39 และผลการทดลองวิจัยในคน ป้องกันโรคโควิด ป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง และป้องกันอาการป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและ เสียชีวิต ได้ร้อยละ 90 กลุ่มผู้รับวัคซีนไม่มีเสียชีวิต ไม่มีปัยหนัก โดยประเทศอังกฤษฉีดในผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่าสามารถลดอัตราการป่วยในระดับ ที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้มากถึงร้อยละ 80 ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา ให้กับนายกรัฐมนตรี เป็นเข็มแรก ประธานแอสตราเซนกา ประเทศไทย กล่าวถึงไทยว่าการฉีดเข็มแรกในไทยเป็นก้าวสำคัญ และเป็นความร่วมมือร่วมกัน และแอสตราเซนกา ไม่ได้ มุ่งหวังที่จะค้ากำไร แต่มุ่งหวังให้ครอบครัวคนนา ประเทศมากที่สุด เรียกได้ว่าเราได้เลือกบริษัทที่เป็น ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและประเทศไทย

★ ไทยเจอผู้ป่วยใหม่ 149 คน

ต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่ สถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 149 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 144 คน จำแนกรายจังหวัด มาจาก กทม. 100 คน สมุทรสาคร 34 คน ราชบุรี 2 คน ปทุมธานี 4 คน นครปฐม 3 คน และเพชรบุรี 1 คน เป็นผู้เดินทาง มาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 คน มาจากสหรัฐอเมริกา 3 คน สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ประเทศละ 1 คน ทำให้ ไทยมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,154 คน หายป่วยเพิ่ม 65 คน รวมหายป่วยสะสม 26,299 คน อยู่ระหว่างรักษา 768 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้สะสมอยู่ที่ 87 คน

★ บางแคปิดล้างฆ่าเชื้อ 6 ตลาด

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ตลาดบางแค นางสาวจุริธาอรินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เปิดเผยว่า สำนักงานเขต บางแคระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าดำเนินการปิด

คลีนนิ่ง ทำความสะอาดตลาดบริเวณย่านตลาดสด บางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแคทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาด วันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดภาสม รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้า ตลาดบางแคทำความสะอาดหลักสุขาภิบาล มีทั้งปิดกวางฉีดล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ ปัดหยากไย่เพดาน สะสางขยะ ของเหลือใช้ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อม ตักขยะมูลฝอยออกทิ้ง และฉีดไล่ฝ้าในท่อระบายน้ำใน พื้นที่ตลาด รวมถึงฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและ บริเวณโดยรอบ และยังคงให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 มี.ค.64

★ ตรวจได้แค่วันละ 1 พันคน

ด้านการตรวจเชิงรุก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนสาธารณะเพชรกาญจนารมย์ ช้าง เจดะมอลล์บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. ซึ่งเป็นจุดบริการตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ทาง โพรงจุก (SWAB) ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.เป็นต้นมา ปกติแล้วสามารถรับตรวจได้เพียงวันละ 1,000 คน แต่ตลอดช่วงเช้าวันที่ 16 มี.ค.ประชาชน หอยมามาตรวจราว 3,000 คน จนเกือบเต็มพื้นที่ สวนสาธารณะ กระทั่งเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ กทม. ได้แจ้งปิดบริการให้ครบ 1,000 คน สถานการณ์จึง คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

★ กฟผ.พบลูกจ้างติดเชื้อโควิด

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้จัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ว่าพบลูกจ้างหมาบบริษัทปฏิบัติงาน รุจรการ ที่ทำงานในอาคาร 1100 สำนักงานกลาง กฟผ.จ.นนทบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัดและไทม์ไลน์ผู้ป่วย ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงใน 14 วันที่ผ่านมา แต่ มีที่พักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติอาจเป็นสาเหตุ ของการติดเชื้อได้ ขณะที่พบกลุ่มเสี่ยง 69 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 7 คน เสี่ยงต่ำ 7 คน และกลุ่ม ที่ต้องตรวจเชิงรุก 55 คน โดยทั้งหมดจะทราบผลตรวจ ในวันที่ 19 มี.ค.นี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน สั่งปิดอาคาร 1100 เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค.นี้

★ นครปฐมติดเชื้อมีอีก 12 คน

ส่วนที่ จ.นครปฐม ช่วงบ่ายวันเดียวกัน สาธารณสุขจังหวัด แจ้งยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ราย ใหม่ 12 คน รวมผู้ป่วยสะสม 145 คน โดยผู้ติดเชื้อ

ทั้ง 12 คน อยู่ใน ต.ศรีมหาโพธิ์ ต.แหลมบัว อ. นครชัยศรี กับ ต.บ่อพลับ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐมยังคงเชื่อมโยงกับตลาดย่านบางแคเนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าที่นำสินค้าไปขายและสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยติดเชื้อ และยังคงนำเชื้อมาติดลูกหลาน 1 ใน 12 คน เป็น ค.ญ.วัย 6 ขวบ นร.โรงเรียนอนุบาล สุธีธร อ.เมืองนครปฐม ผู้บริหารโรงเรียนสั่งปิด โรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนไพทวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาเขตเทศบาลนครนครปฐม ประกาศปิดเรียน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มี.ค.เนื่องจากมีผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนเด็กผลตรวจเป็นลบ

★ วร.ชัดเจนงดสาดน้ำสงกรานต์

อีกด้านหนึ่ง ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รว.วธ.กล่าวภายหลังการประชุมแนวทางปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ว่าจะ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัด กิจกรรมสงกรานต์แบบนิวนอร์มอล เน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ พงการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและสัมผัสกันใกล้ชิด จัดรวมดื่มมีมิไม่ให้อัดสาดน้ำ ใช้ปืนฉีดน้ำและประแป้ง ในพื้นที่จัดกิจกรรมทุกกรณี จัดพิธีรดน้ำดำหัวได้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงการจัดในที่ลับแคบ หรือมีเครื่องปรับอากาศ ให้มีการเรียงแถวเข้ารดน้ำ แบบวันระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานเช่นเดียว กับการจัดงานสงกรานต์ ให้จัดในที่ที่โล่งแจ้งอากาศ ระบายดี แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร ห้ามประแป้งระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและ ดังสรรคในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ส่วนการ รดน้ำมนต์นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ หากพบฝ่าฝืนให้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

★ หลายชาติระงับฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 16 มี.ค.มีผู้ติดเชื้อสะสมใกล้ 121 ล้านคนเสียชีวิตสะสมกว่า 2.87 ล้านคนนอกจากนี้

กวาดถูทั้งตลาด ▶

สำนักงานเขตบางแค กทม. ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ เจ้าของแผงและลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด ตลาดสดย่านบางแค ทั้ง 6 ตลาด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก และกระจายไปหลายพื้นที่ โดยทำความสะอาด บัดกวาด เช็ดถู ชัด ล้าง สางขยะ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และยังคงปิดทั้ง 6 ตลาด ต่อจนถึงวันที่ 18 มี.ค.นี้.



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศสต่างระงับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนeca เพื่อสร้างความปลอดภัยไว้ก่อน ต่อมาสเปน โปรตุเกส สโลวีเนียและลัตเวีย แม้แต่อินโดนีเซีย ก็ตัดสินใจประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนดังกล่าวออกไปเพราะเกรงปัญหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตและเลือดต่ำ และผลกระทบต่อข้างเคียง ส่วนแวนคูเอลา ประกาศจะไม่รับรองออกใบอนุญาตให้กับวัคซีนของแอสตราเซนeca ขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลก (WHO) ยังย้ำถึงความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) เห็นดีกับ WHO ว่าไม่ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนก ทั้งยังตั้งคำถามฉีดวัคซีนเลย

นายกษสังเร่งเครื่องฉีดวัคซีน เผย'แอสตรา'ผลิตไทยได้ผลดี

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกษสังเร่งเครื่องฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เล็งเปิดคลินิกเคลื่อนที่สนับสนุน ส่วนกทม.เตรียม 6,000 โดส สกัดคลัสเตอร์บางแค ผอ.วัคซีนเผยวัคซีนแอสตรารุ่น 1-4 ผลิตในไทยได้ผลดี ส่งตรวจคุณภาพในอังกฤษ-สหรัฐ คาดส่งมอบตามกำหนด มิ.ย.นี้ ขณะที่ อย.เผยผลขึ้นทะเบียนวัคซีนจอห์นสันสิ้นเดือน มี.ค. "อิทธิพล" ชง คบค.งดตลาดน้ำ-ประแป้งสงกรานต์ สกัดแพร่เชื้อ

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) บางส่วนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า ตนสงสัยว่าทำไมวันนี้หัวสมองแล่นดีจัง ยังไม่เป็นอะไร ยังไม่รู้สักอะไร ก็เป็นปกติ ก็เพื่อให้ทุกคนมั่นใจ

นอกจากนี้ จะมีการเร่งปริมาณฉีดให้ได้มากยิ่งขึ้น วันนี้วัคซีนมาเท่านั้นก็ฉีดในโรงพยาบาลอยู่ หากวันข้างหน้าเมื่อวัคซีนมากกว่าวันนี้ก็จะฉีดไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีคลินิกเคลื่อนที่

ส่วนความคืบหน้าการกระจายวัคซีน ทราบว่ามีการขอมหาหลายบริษัท หลายโรงพยาบาล ที่เสนอเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และอนุมัติการนำเข้าได้ ก็จะช่วยแบ่งเบาในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ต้องการเร่งด่วน ที่สามารถไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป โดยไม่ต้องรอของรัฐบาล

"มีการตั้งเป้าว่า เมื่อวัคซีนมาครบแล้วเราจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 10 ล้านโดส ใน 1 เดือน ซึ่งจะมีการวางแผนเป็นระยะๆ" นายกษ กล่าว

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

นายกษ

โคโรนา 2019 โดยกทม. มีการหารือถึงการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมภายหลังจากที่บุคลากรด่านหน้าทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 6 เขตเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดแล้ว ก็จะเริ่มทำการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในลำดับถัดไปโดยเริ่มฉีดมาตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.

ที่ประชุมได้หารือกันใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การขยายกลุ่มผู้ที่ต้องฉีดวัคซีน โดยเน้นไปที่ผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 6 เขตเสี่ยงใกล้กับ จ.สมุทรสาคร ได้แก่เขตบางบอน ภาษีเจริญ หนองแขม เขตจอมทอง บางขุนเทียน และเขตบางแค ซึ่งสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลและศูนย์อนามัยของ กทม.ได้ทันที หรือสามารถลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อม

2.การอนุมัติให้ฉีดวัคซีนฉุกเฉิน สำหรับการแพร่ระบาดที่ตลาดบางแค โดยจัดวัคซีนไว้แล้ว 6,000 โดส ซึ่งวันที่ 17 มี.ค. เวลา 09.00 น. จะฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแคในกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีด 500-600 คน และจะเพิ่มจำนวนคนในวันถัดๆไป โดยตั้งเป้าผู้ที่จะฉีดวัคซีนไว้ทั้งหมด 6,000 คน โดยการฉีดวัคซีนนั้นส่วนหนึ่งจะไปฉีดที่โรงพยาบาล อีกส่วนหนึ่งจะจัดหน่วยฉีดวัคซีนนอกสถานที่ที่ตลาดบางแคด้วย

3.ที่ประชุมได้อนุมัติการใช้วัคซีนของซิโนแวคเพิ่มเติม เนื่องจากใน 1-2

สัปดาห์ จะได้รับวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 240,000 โดสสำหรับประชาชน 120,000 คน โดยจะทำการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่นอกกลุ่มเสี่ยง 6 เขตก่อนเช่นกัน

เล็งขยายเวลาปิดตลาดย่านบางแค

การแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 วานนี้ (16 มี.ค.) นพ.เจเวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย ระบบเฝ้าระวัง 21 ราย ในจ.สมุทรสาคร 3 ราย กทม. 10 ราย ราชบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 123 ราย

ในกรุงเทพฯ 90 ราย สมุทรสาคร 31 ราย ปทุมธานี 2 ราย และ 3.เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 74 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 27,154 ราย เสียชีวิตสะสม 87 ราย เฉพาะระลอกใหม่ติดเชื้อสะสม 22,917 ราย เสียชีวิตสะสม 27 ราย

สำหรับประเด็นการแพร่ระบาดในตลาดย่านบางแค มีการปิดตลาดทั้ง 6 ตลาดย่อย เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงสุขาภิบาล เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 16-18 มี.ค.

และอาจพิจารณาขยายปิดตลาดเพิ่มเติมได้โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ จัดระเบียบคนเข้าตลาด ตรวจสอบคัดกรองหาโควิด ฉีดวัคซีนพ่อค้าแม่ค้าแรงงาน ออกไปรับรองการเข้าออกโดยสำนักงานเขต หากพบติดเชื้อให้แยกกัก ทำความสะอาด ค้นหาเชิงรุกชุมชนหลังตลาดบางแคเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และชุมชนตรงข้ามตลาดบางแค นอกจากนี้จะสุ่มตรวจเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึง ติดตามแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่ และรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีมีการตรวจเจอติดเชื้อ

"วัคซีนแอสตรา"ประสิทธิภาพดี

นพ.เจเวตสรร กล่าวกรณีวัคซีนแอส

สตรีเซนแนก้าว่า ข้อมูลองค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชเอ) ยอมรับเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่า ผู้รับวัคซีนสามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ได้ดี และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด โดยหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 22 วันจะมีประสิทธิผล 76% ยาวนานอย่างน้อย 90 วัน แม้แต่เข็มแรกผ่านไป 3 สัปดาห์ก็มีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยได้

และจะมีประสิทธิผลสูงขึ้นตามการเว้นระยะระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 โดยห่างกันประมาณ 12 สัปดาห์ขึ้นไปหรือประมาณ 3 เดือน จะมีประสิทธิผลสูงเป็น 81.39% และยังพบผลการทดลองทางคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ ยืนยันว่าป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง ป้องกันอาการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. และเสียชีวิตได้ถึง 100% หมายถึงป้องกันการป่วยหนักจนเสียชีวิตได้สูงถึง 100 %

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5 หมื่นราย

ขณะภาพรวมให้บริการฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-15 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค ผู้ได้รับวัคซีนสะสมจำนวน 50,388 ราย คิดเป็น 54 % ของเป้าหมายวัคซีนเข็มแรกในล็อตแรก ไม่มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ ส่วนอาการเล็กน้อยไม่น่ากังวล ส่วนใหญ่หายได้เอง

จังหวัดที่ฉีดล็อตแรกตามกลุ่มเป้าหมายสะสมรายจังหวัด พบว่า เชียงใหม่ ตาก สมุทรสงคราม ราชบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐมและสมุทรปราการ ฉีดครบ 100 % แล้ว 2 จังหวัดที่ใกล้ครบ 100 % คือ จ.นนทบุรี และ ปทุมธานี ส่วน 2 จังหวัดที่มีจำนวนเป้าหมายเข็มแรกค่อนข้างมาก คือ สมุทรสาคร ฉีดแล้ว 62.85 % และกรุงเทพฯ เร่งมือเต็มที่ให้ถึง 20 % ก่อนแล้วค่อยเร่งต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามรายงานสถานการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า ในส่วนผู้ที่รับวัคซีนจำนวน 50,388 ราย แยกเป็นบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข รวมอสม. 29,634 ราย เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 10,281 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 2,640 ราย และ

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 7,833 ราย

ส่วนผู้มีอาการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ "วัคซีนโควิด-19" จำนวน 4,595 ราย ทก.รายอาการไม่รุนแรง แยกเป็นปวดเมื่อยเนื้อตัว 19% คลื่นไส้ 14% ปวดศีรษะ 12% อักเสบบริเวณที่ฉีด 10% เหนื่อย 10% อาเจียน 7% ไข้ 8% ท้องเสีย 6 % ผื่น 5% กล้ามเนื้ออ่อนแรง 3% และอื่นๆ 6%

"มีข่าวอิตาลีเตรียมจะล็อกดาวนั้ทั้งประเทศในช่วงอีสเตอร์ เพราะพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แนวโน้มกราฟยกตัวสูงขึ้น ที่ยกมากล่าวถึงเพราะยุโรปมีการฉีดวัคซีนค่อนข้างมากแล้ว แต่อาจจะมีการระบาดในระลอกใหม่ได้ เพราะฉะนั้น การดอย่าตกเป็นสิ่งสำคัญมาก" นพ.เจตสรร กล่าว

เผยแอสตราฯ รุ่นที่ 1-4 ได้ผลดี

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ "กรุงเทพธุรกิจ" ถึงความคืบหน้าการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต "วัคซีนแอสตราเซนเนกา" ของ "บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์" ซึ่งเป็นการผลิตในประเทศไทยว่า มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน โดยการผลิตได้ผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง "บริษัทแอสตราเซนเนกา" ยืนยันว่าการผลิตเป็นไปตามแผนได้ดี และเชื่อมั่นว่าจะส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยได้ทันตามกำหนดเวลาภายในเดือน มิ.ย.นี้

ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น บริษัทแอสตราเซนเนกาฯ ได้ส่งวัคซีนต้นแบบให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ปริมาณ 1 ซีซี และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จะต้องผลิตให้ได้ 2,000 ลิตร ขณะนี้สามารถผลิตได้แล้ว 5 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลา 118 วัน โดยรุ่นแรกผลิตเมื่อช่วง 15 ธ.ค.2563 นับไป 118 วัน จะเสร็จสิ้นกระบวนการของรุ่นแรก รวมถึงเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ คาดว่าจะภายในกลางเม.ย.นี้

"ผลการผลิตในรุ่นที่ 1-4 ได้ผลดี ส่วนรุ่นที่ 5 เริ่มผลิตไปจนเกือบจะเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพ วัคซีนที่ผลิตได้ ณ ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา" นพ.นคร กล่าว

คาดกลางเม.ย. ยื่นข้อมูล ให้อย.

สำหรับมาตรฐานการขึ้นทะเบียนการผลิต 3 รุ่นติดต่อกันจะต้องมีคุณภาพคงที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตได้มาตรฐานตลอด คาดว่าประมาณกลางเดือนเม.ย.นี้ ข้อมูลทั้ง 3 รุ่นผลิตจะทยอยออกมาและจะยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) พิจารณา รวมถึงการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ในการพิจารณา รวมทั้ง การตรวจสอบคุณภาพของบริษัทแอสตราเซนเนกา โกลบอลด้วย ราวกลางเดือนพ.ค.จะสามารถทำการรับรองรุ่นการผลิต (lot release)

ทั้งนี้ ตามแผนบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จะทำการผลิตและส่งมอบวัคซีนสูตรแอสตราเซนเนกาให้กับประเทศไทยประมาณเดือนละ 5-10 ล้านโดสจนครบ 61 ล้านโดส แต่กำลังการผลิตของบริษัทสามารถทำได้ 15-18 ล้านโดสต่อเดือน และอนาคตสามารถเพิ่มกำลังการผลิตต่อเดือนได้มากขึ้น

เล็งวิจัย "จอห์นสัน" - "สปุตนิกวี"

นพ.นคร กล่าวว่า "วัคซีนโควิด-19" ที่เป็น "ไวรัสเวกเตอร์" มี "วัคซีนแอสตราเซนเนกา" ใช้อะดีโนไวรัสของซิมแพนซี ส่วน "จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน" "สปุตนิก วี" "คานซิโนไบโอ" ใช้อะดีโนไวรัสที่ก่อโรคในคน หากจะขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จะต้องพิจารณาด้วยว่าจะสามารถใช้ได้ในประเทศไทยหรือไม่ ขณะนี้กำลังมีการวางแผนทำวิจัยกลุ่มเล็กๆ ในอาสาสมัครคนไทย โดยการนำมาฉีดในอาสาสมัครคนไทย เพื่อดูว่าวัคซีนจะได้ผลดีหรือไม่ในคนไทย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าว ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว 2 ผู้ผลิต คือ วัคซีนซิโนแวค ซึ่งมีองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เป็นผู้นำเข้า และวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่งมีบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้า และมีอีก 2 ผู้ผลิตที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนแล้ว คือ บริษัท บารัต ของประเทศอินเดีย แต่ยังไม่ยื่นเอกสาร

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11816

Col.Inch: 182.38 Ad Value: 291,808

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

PRValue (x3): 875,424

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกยสั่งเร่งเครื่องฉีดวัคซีน เผย'แอสตรา'ผลิตไทยได้ผลดี



จัดผู้นำ : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนก้า ก่อนเริ่มการประชุมครม. โดยมี ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้นายกรัฐมนตรี ณ ดิกลันดิโมเดิร์น ทำเนียบรัฐบาล วานนี้ (16 มี.ค.)

ไม่ครบ และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งยื่น เอกสารครบ 100 %แล้ว และจะทราบผล การพิจารณาภายในสิ้นเดือน มี.ค.2564 นี้ และได้รับการประสานจากบริษัท KinGen Biotech ว่าจะมียื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน วัคซีน"สปุตนิกวี"ในเร็ววันนี้

วธ.ชงงดสาดน้ำ-ปะแป้งสงกรานต์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าว ภายหลังการประชุม ครม. ว่า ในการ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก วันที่ 17 มี.ค. จะมีการเสนอ กรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วง เทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่ได้ หารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว

เบื้องต้นจะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ ได้ตามประเพณี เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดย เฉพาะการสาดน้ำและการปะแป้งจะให้ งดเว้นไปก่อน เนื่องจากยังมีความกังวล จากหลายส่วน รวมถึงกรณีเกิดคลัสเตอร์ ใหม่ด้วย ทำให้กังวลว่าหากมีการสาดน้ำจะ เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ โดยจะ เสนอให้ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณา 19 มี.ค.นี้

อย่างไรก็ดี กรณีที่เป็นสถานที่เอกชน เช่นถนนข้าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่ต้อง งดสาดน้ำ ส่วนสรงน้ำพระ ขบวนแห่ต่างๆ ขอให้ดูตามความเหมาะสมกัน

ไฟเขียวเอกชนซื้อวัคซีน'โดส'ละ1พัน งบ.ปลื้มแห่งองตัวบิณสงกรานต์เต็ม

'สุพันธุ์'เผย สธ.คิดค่าวัคซีนป้องกันโควิด 1 พันบาทต่อโดส หอการค้าฯแจง 600 บริษัท
แรงงานร่วม 7.5 แสนคน ต้องการวัคซีน 1 ล้านโดส (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ซื้อวัคซีน

หอค้าล้นเปิดพ.ต.ค.โต4%

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่หอการค้าไทย นายกสิณท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด และยังมีความท้าทายอีกหลายอย่างที่ประเทศไทยต้องเผชิญในปี 2564 ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนกันไปมากพอสมควร ซึ่งถือเป็นผลดีกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีแผนการเปิดประเทศที่ชัดเจน เพื่อรองรับการกลับมาของเศรษฐกิจ หากไทยฉีดวัคซีนและเปิดประเทศได้ตามเป้าหมาย ร่วมกับมาตรการรัฐที่ออกมาระตุ้นเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายภาครัฐ จะทำให้ธุรกิจดำเนินตามปกติ เปิดประเทศในปลายไตรมาส 3 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นในไตรมาสที่ 4 และทั้งปีนี้ คาดว่าจะขยายตัว 3-4%

"จึงฝากการบ้านไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า เศรษฐกิจโลกกำลังจะฟื้นแล้ว ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับการฟื้นตัวดังกล่าวได้ทันหรือไม่ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น แต่ประเทศไทยพร้อมหรือยังในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว วัคซีนเราเพียงพอหรือไม่ ผลจากการเปิดให้ฉีดมา 1 เดือน ฉีดได้เพียง 4 หมื่นโดสเท่านั้น จากเป้าหมาย 10 ล้านโดสต่อเดือน ขณะที่เพื่อนบ้านมีความคืบหน้าไปมาก อย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย ยอมรับว่าไทยยังช้า ดังนั้นจึงเรียกร้องว่าขอให้เอกชนเข้ามาจับบทบาทในการฉีดวัคซีนด้วยซึ่งทางหอการค้าจะเสนอต่อภาครัฐให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ จากนั้นก็กระจายให้โรงพยาบาลเอกชนรับซื้อวัคซีนไปฉีด โดยบริษัทเอกชนจะรับภาระค่าใช้จ่ายเอง และหากมีการฉีดวัคซีนให้คนไทยอย่างทั่วถึงการเปิดประเทศก็จะทำได้เร็วขึ้น โดยระยะแรกให้เปิดประเทศในรูปแบบวัคซีนพาสปอร์ต" นายกสิณท์กล่าว

600บ.จองซื้อวัคซีนผ่านหอค้า

นายกสิณท์กล่าวว่า ดังนั้น ความสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ แผนบริหารจัดการวัคซีนที่ชัดเจน โดยหอการค้าไทยเสนอ 4 แนวทางสำหรับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ 1.การกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยในภาคธุรกิจนั้น กลุ่มที่มีความเสี่ยงในธุรกิจบริการ ต้องมีการติดต่อทั้งกับคนไทยและคนต่างชาติ ควรได้รับการจัดเป็นลำดับต้น 2.รัฐต้องมีแผนกระจายวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกสิณท์กล่าวว่า 3.เร่งฉีดอย่างรวดเร็ว เอกชนสามารถร่วมทำแผนการกระจายวัคซีน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และบริษัทที่มีกำลังยื่นตีจ่ายค่าวัคซีนให้พนักงานเองและอยากให้หลายหลายยี่ห้อ ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลอยู่ระหว่างจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่พนักงานของตนเองโดยสถานพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนนั้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ขณะนี้มีธุรกิจกว่า 600 บริษัท รวมแรงงานประมาณ 750,000 คน คาดความต้องการทั้งหมดประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งหอการค้าจะนำปริมาณความต้องการนี้ ไปหารือกับภาครัฐในการจัดหาวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศปลอดภัยต่อไป และ 4.การสื่อสารสร้างความมั่นใจ โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกันสื่อสารชี้แจงถึงความปลอดภัยของวัคซีน ซึ่งเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยให้เร็วยิ่งขึ้น

"ทางการแพทย์ระบุว่า ระบบปลอดภัยจากปลอดภัยไวรัส คนในประเทศควรเร่งฉีดวัคซีนให้ถึง 70-80% เราต้องมี 100 ล้านโดสฉีดคนในประเทศหรือประมาณ 50 ล้านคน และน่าจะใช้การฉีดจังหวัดเสี่ยงทั้งจังหวัดก่อน อาทิ สมุทรสาคร ปทุมธานี ที่กำลังมีผู้ติดเชื้อสูง จะประหยัคงบกว่าการเจอแล้วรักษา" นายกสิณท์กล่าว

'สนั่น'รับไม่ต่อจาก'กสิณท์'

นายกสิณท์กล่าวว่า การทำงานร่วมกับภาครัฐคือ

เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งหอการค้าไทยได้เข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อผลักดันแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ วัคซีนพาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย การวางแผนรองรับการเปิดประเทศ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ เรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมไปถึงการประยุกต์ใช้โมเดลอาร์เมสต์ มีความสุข ได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเกษตรมูลค่าสูงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเกษตรมูลค่าสูงจะเป็นจุดแข็งของประเทศที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป โดยหอการค้าไทยมีแนวทางส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นายกสิณท์กล่าวว่า สิ่งที่ยังต้องจับตามองในปีนี้เป็นคือ อากาศสะอาด และการบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดต่อรัฐสภาแล้ว รอการพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ ขณะที่เรื่องบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูร้อน เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งในวันที่ 24 มีนาคม หอการค้าไทยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง เชื่อมโยงว่าแนวทางที่หอการค้าไทยได้ดำเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะยุคสมัยใด จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น ไม่ว่าใครจะมาเป็นประธาน หรือเป็นกรรมการ ทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเสริมและสานเจตนารมณ์ของหอการค้าต่อไป และอยากให้รัฐบาลเตรียมพร้อมช่วงก่อนเปิดประเทศ 5-6 เดือนจากนี้ ในการปรับระเบียบให้ทันสมัย และแก้ปัญหาการระดมทุนการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานหอการค้าไทย จะขึ้นเป็นประธานหอการค้าไทยคนต่อไทย

'สุพันธุ์'ถก'อนุทิน'วัคซีนโดสละพัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันให้ภาครัฐอนุญาตเอกชนฉีดวัคซีนให้พนักงานได้เองว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ส.อ.ท.ได้ส่งมอบผู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข จึงมีโอกาสหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงแนวทางการฉีดวัคซีนของภาคเอกชนซึ่งมีความต้องการซื้อวัคซีนให้พนักงานเอง ซึ่งนายอนุทินแจ้งให้ ส.อ.ท.รวบรวมความต้องการของสมาชิกและจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดหาให้ ราคาวัคซีนโดสละ 1,000 บาท รวมฉีด 2 โดส ราคา 2,000 บาท จากวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 2 ยี่ห้อ คือ ซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ขณะนี้ ส.อ.ท.จึงอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการ และหารือกับกระทรวงสาธารณสุขถึงขั้นตอนการฉีดที่ต้องการ 2 รูปแบบ คือ กรณีผู้ประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดให้ที่บริษัท หรือโรงงาน ส่วนกรณีแรงงานไม่มากให้เดินทางไปฉีดที่สถานที่ที่รัฐจัดเตรียม

นายเกรียงไกร เอียวระกุล รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ขณะนี้ ส.อ.ท.อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัคซีนซิโนแวค เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นกระทรวงจะเป็นผู้จัดหาให้ภาคเอกชนฉีด โดยการฉีดของสมาชิก ส.อ.ท.รอบนี้เป็นระยะที่ 1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โดสละ 1,000 บาท ฉีด 2 โดสต่อราย ผู้เข้ารับการฉีดต้องมีอายุ 18-59 ปี โดยราคาวัคซีนดังกล่าวต้องดูความสนใจของสมาชิกอีกครั้งว่ามีกำลังพอหรือไม่ จากก่อนหน้าที่ ส.อ.ท.เคยทำแบบสอบถามพบว่า 60 บริษัทของสมาชิกต้องการซื้อวัคซีนฉีดเอง เพราะหากดูจากข้อมูลเปิดของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนหลายรายของโลก ราคาถูกกว่า 1,000 บาท

'อาคม'ปลื้มตัวบินสงกรานต์เต็ม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น เกิดการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2564 ที่จะถึงนี้ ทางสายการบินต่างๆ ถูกจับจองเที่ยวบินเต็มทุกเที่ยวบินแล้ว และปริมาณการเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีเพราะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

"กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตลาดบางแค มองว่ารัฐบาลจะเฝ้ามาตรการควบคุมเฉพาะพื้นที่เหมือนกรณีการระบาดรอบที่แล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร และเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้ ขณะที่รูปแบบการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นั้น ยังต้องรอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ซึ่งแจ้งราย

ละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมวันที่ 19 มีนาคมนี้" นายอาคมกล่าว

ลุ้นศก.ฟื้นเบรคคนละครึ่งเฟส3

นายอาคมกล่าวว่า ทิศทางเศรษฐกิจ ล่าสุดสถาบันจัดอันดับเครดิตรวมทั้งศูนย์วิจัยหลายแห่งประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่น รวมทั้งประชาชนกลุ่มฐานรากจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่วนที่จะออกมาตราการฟื้นฟู หรือเดินหน้ามาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ต่อเนื่องหรือไม่นั้น จะต้องรอดูสถานการณ์ก่อน และยังคงติดตามดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้ง

"ช่วงนี้จะยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ขอรอดูตามตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจก่อน คาดการณ์ว่าดัชนีแน่นอน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นภาคการส่งออกต้องช่วยโอกาสไว้ เพราะรายได้จากภาคการท่องเที่ยวยังไม่กลับมา ส่วนการส่งออกไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องไวรัส แต่การท่องเที่ยวมีข้อจำกัดอยู่ ถ้าศบค.ผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางได้ คาดว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 ดีขึ้นแน่นอน" นายอาคมกล่าว

เตรียมถกแลกนักท่องเที่ยว

นายอาคมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะดีขึ้นแน่นอน เนื่องจากประเทศไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และนักท่องเที่ยวมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับประเทศต้นทางที่คนไทยอยากจะไปเที่ยวทางท่องเที่ยวเพื่อส่งคนทยอยออกไป เพื่อแลกกับต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศ เพื่อช่วยธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศด้วย ส่วนกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เส้นทางเดียวที่สร้างรายได้เนื่องจากการท่องเที่ยวยังไม่กลับมา

"วันนี้ผมไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ผมสบายดี และไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ไม่รู้สึกปวดแขน ก็ฉีดวัคซีนอย่างอื่นอยู่บ่อยๆ เมื่อมีวัคซีนแล้วส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแน่นอน และจะได้รับความคุ้มครองด้วยวัคซีนซึ่งทำให้คนมั่นใจมากขึ้น" นายอาคมกล่าว

มติชนจัดเสวนา'ปท.ไปต่อ'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. ที่แกรนด์ไฮอลล์ โรงแรมดิ แอททินี โยเทล แบงค็อก (เพลินจิต) กรุงเทพฯ เครือมติชนจัดเสวนา "ปี 2021 ประเทศไทยไปต่อ" มีวิทยากรประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเสวนาและปาฐกถาพิเศษ "พลิกโควิดเป็นโอกาส ประเทศไทยไปต่อ" นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เสวนา "เศรษฐกิจไทยจะไปต่อได้อย่างไร"

การบรรยายพิเศษ "Next step ฟื้นเศรษฐกิจ" โดยนายผดุง ศรีวิเศษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และนายฐานันท์ สิทธิวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.matichon.co.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด จากสื่อในเครือมติชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วธ.ยันงดเล่นน้ำ-ประแป้ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก วันที่ 17 มีนาคม จะเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวันนี้ วธ.ได้ประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ โดยหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดยเฉพาะการสาดน้ำและการประแป้งจะให้งดเว้นไปก่อน เนื่องจากเกรงความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ โดยจะเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา 19 มีนาคมนี้ นายอิทธิพลกล่าวว่า กรณีถนนข้าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่งดสาดน้ำ ส่วนสงกรานต์พระ ขบวนแห่ต่างๆ ให้ดูตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัด ส่วนเรื่องปาร์ตีไฟมหรหิกรรรมในสถานบันเทิงต้องงดการสาดน้ำ

เราเที่ยวด้วยกัน3ขงกรม.23มีค.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 (เฟส 3) ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจาก 2 ระยะแรกที่มีผู้ใช้สิทธิจองห้องพักในโครงการครบ 6 ล้านห้องแล้ว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังเปิดประเทศไม่ได้ จึงเน้นกระตุ้นเดินทางในประเทศก่อน ททท.จึงตั้งใจขยายเวลาการใช้เราเที่ยวด้วยกัน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รวมถึงเพิ่มจำนวนห้องพักอีก 2 ล้านห้อง ความคืบหน้าขณะนี้ หลังจาก ททท.ได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒนา เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับการแนะนำให้จัดทำรายละเอียดของโครงการทุกด้าน เพื่อนำเสนอเข้าคณะกรรมการกันกรองเงินกู้ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำรายละเอียดของโครงการที่ได้ทั้งหมด นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า (23 มีนาคม)

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

"ทพ.พยายามเร่งให้เราเที่ยวด้วยกัน ผ่านการอนุมัติของ ครม.ภายในเดือนนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้เที่ยวได้ทันในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดยาวสนับสนุนการออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นที่สอดคล้องกัน ตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้แนวทางไว้" นายยุทธศักดิ์กล่าว

ทพท.ลุ้นศบค.เคาะเล่นสงกรานต์

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับความชัดเจนในเรื่องการจัดงานสงกรานต์นั้น ขณะนี้แนวโน้มการจัดงานมีสูงมาก แต่คงไม่ได้จัดให้เล่นสาดน้ำได้แบบปกติ เพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 อยู่ ส่วนรูปแบบการจัดงานและเงื่อนไขต่างๆ นั้น หลังจาก ทพท.ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว จะนำรายละเอียดของรูปแบบและเงื่อนไขทั้งหมด เข้าประชุมร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้น ในส่วนของ การพบการระบาดไวรัสโคโรนา-19 กลุ่ม (คลัสเตอร์) ใหม่ ในพื้นที่ย่านบางแค และชุมชนใกล้เคียง ขณะนี้ยังไม่พบเป็นกังวลมากนัก โดยเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ผ่านการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา คำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และพยายามไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนรวมกันหนาแน่นด้วย

วอนรัฐกระจายวัคซีนเร็วพ้นศก.

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า เมื่อทางองค์การอนามัยโลกออกมายืนยันแล้วว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนก้ามีความปลอดภัย ทำให้ประเทศไทยจะได้เดินต่อไปได้ หลังจากนี้อยากเห็นภาพที่มีการใช้วัคซีนที่หลากหลายจากหลายบริษัท เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ได้เร็ว เศรษฐกิจก็จะกลับมาฟื้นตัวเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ ทางภาคเอกชนเองได้มีการเสนอไปยังรัฐบาล เรื่องการนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย มีความเห็นตรงกันที่อยากให้มีหลายทางเลือก เนื่องจากว่าการพัฒนาวัคซีนของแต่ละบริษัท แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ตอนนี้เริ่มทยอยกันออกมา และได้รับการรับรอง ประเทศไทยเองคงจะ

มีการศึกษาว่าวัคซีนตัวไหนมีความน่าสนใจ แต่คงไม่สามารถเลือกได้ทุกบริษัท เพราะต้องมีการขบวนการให้การรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า คาดว่าจะมีการเปิดประเทศได้อย่างเร็วที่สุด ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ อย่างช้าที่สุดในไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศที่จะเข้ามาจะต้องมีความพร้อม โดยในช่วงแรกต้องเป็นการเปิดรับประเทศที่ได้มีการฉีดวัคซีนแล้ว โดยประเทศไทยเองประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนในจำนวนมากเช่นกัน

ส่งออกคึกเพราะตปท.ฉีดวัคซีนเร็ว

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ปีนี้คาดว่าตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทย น่าจะโตมากกว่า 2.6% ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ที่มีสัดส่วนของจีดีพีที่สูงอย่างภาคการท่องเที่ยว ต้องที่วัคซีนเป็นตัวสำคัญ ส่วนภาคการส่งออกมีโอกาสจะฟื้นตัวก่อนจากการที่ต่างประเทศได้มีการฉีดวัคซีนก่อน ทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเร็ว มีกำลังซื้อกลับมาเร็ว ก็มีโอกาสที่จะกลับมาซื้อซึ่งสินค้าใกล้เคียงกับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

"ส่วนการส่งออกสินค้า ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่ที่บ้าน ส่วนสินค้าส่งออกที่จะมาเติมเต็มให้ตัวเลขการส่งออกเป็นบวกได้คือ รถยนต์และส่วนประกอบ โดยในเดือนมกราคม 2564 เริ่มมีคำสั่งซื้อกลับมาเพิ่มขึ้น" นายวิศิษฐ์กล่าว

โยธธรวอนขอจัดชกมวยไทย

ที่ จ.โยธธระ ที่ศาลากลางจังหวัดโยธธระ นายนิรันดร์ ภาคะ ประธานชมรมกีฬามวยจังหวัดโยธธระ ในฐานะเจ้าของค่ายมวยศิษย์ผู้ใหญ่ไนรันดร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักมวยไทยในจังหวัดโยธธระ เข้าพบนายอุทิศ ศกุนะสิงห์ นิตกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรม จ.โยธธระ เพื่อขอความชัดเจนในการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันมวยไทย

นายนิรันดร์กล่าวว่า ขณะนี้ทางค่ายมวยและนักมวยหลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีงาน ไม่ได้ชกมวย ขาดรายได้ไปดูแลครอบครัวเหมือนที่ผ่านมา จึงอยากเรียกร้องให้จังหวัดโยธธระได้ผ่อนปรนบ้าง

ขณะที่นายอุทิศชี้แจงว่า จ.โยธธระมีการประกาศมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ห้ามจัดการแข่งขันชกมวยหรือสนามชกมวยในพื้นที่ จึงขอแนะนำให้ชมรมกีฬามวย จ.โยธธระ ได้ทำเป็นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอเรียกร้องเข้ามาถึงจังหวัดโยธธระ เพื่อนำข้อเรียกร้องเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.โยธธระตามขั้นตอนต่อไป

'เราชนะ'รับสิทธิทะลุ32.3ล.คน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิเราชนะรวมทั้งสิ้น 32.3 ล้านคน แบ่งเป็น ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าดัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการแล้ว 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 68,139 ล้านบาท กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 2,494 ล้านบาท และประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50,182 ล้านบาท มูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้ว 120,815 ล้านบาท

"สำหรับโครงการเราชนะ ที่กระทรวงการคลังขยายเวลาให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน) ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงินสิทธิ จำนวน 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564" น.ส.กุลยา กล่าว

'บิกตู่' นำฉีดวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

ผู้ว่าฯสมุทรสาครพร้อมออกรพ. บิกตู่ นำฉีดวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นประชาชน ผู้ว่าฯสมุทรสาครพร้อมออกรพ.

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกษ
นำ กรม.ฉีดวัคซีนโควิด-19
สร้างความมั่นใจ ตั้งเป้าหลัง
ได้วัคซีนครบจะฉีดให้ได้ 10
ล้านโดสต่อเดือน สั่งหามาตร
การผ่อนคลายสงกรานต์ เข้า
ศบค.19 มี.ค.นี้ สำนักงานเขต
บางแค บิกตู่สิ้น 6 ตลาด
พร้อมปิดตลาดถึง 18 มี.ค.
ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง
พรวด 149 ราย แพทย์อนุญาต
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร กลับไปพัก
ที่บ้านได้แล้ว

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกษ
นำ กรม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความ
มั่นใจ ตั้งเป้าหลังได้วัคซีนครบจะฉีด
ให้ได้ 10 ล้านโดสต่อเดือน สั่งห
ามาตรการผ่อนคลายสงกรานต์ เข้า
ศบค.19 มี.ค.นี้ สำนักงานเขตบางแค
บิกตู่สิ้น 6 ตลาด พร้อมปิดตลาด
ถึง 18 มี.ค. ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่
พุ่งพรวด 149 ราย แพทย์อนุญาต
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร กลับไปพัก
ที่บ้านได้แล้ว



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ และ รมว.กลาโหม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ของ
แอสตราเซนเนกา โดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนฉีดวัคซีนให้ โดยมีคณะรัฐมนตรีร่วมฉีด
วัคซีนในครั้งนี้ด้วย 15 คน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วานนี้ (16 มี.ค.)

เวลา 08.30 น. วานนี้ ณ ตึก
สันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
ก่อนการประชุม ครม. พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม นำกรม. ที่แจ้งความประสงค์
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มารับ

การฉีดวัคซีน โดยมี นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกษ และ รมว.
สาธาณสุข และผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานใน
ครั้งนี้
นายกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการ

ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทย ทั้งนี้ ยืนยันว่าทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวตนเอง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เป็นผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มแรกให้แก่นายกฯ พร้อมสังเกตอาการหลังฉีดเบื้องต้น เป็นเวลา 30 นาที โดยนายกฯ กล่าวชมว่า "มือเบา ไม่รู้สึกเจ็บเลย"

อนึ่ง ในวันที่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย แอสตราเซนเนกา และซิโนแวค โดยเป็นไปตามคุณสมบัติผู้รับการฉีดและคำแนะนำของทางทีมแพทย์

หลังการประชุมครม. นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า ได้ตามรัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนว่าเป็นยังไงบ้าง ทุกคนก็ปกติ ซึ่งตนก็สงสัยทำไมวันนี้หัวสมองแล่นดีจัง ยังไม่เป็นอะไร ซึ่งวันนี้หมอได้พิจารณาแล้วว่าควรจะฉีดตนก็ฉีด

"ไม่ปวดแขน ไม่เห็นเป็นอะไรเลย แข็งแรง ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ยกเว้นถ้ามีคนย่ำโมโห วันนี้อารมณ์ดี"

ทั้งนี้ ทราบว่ามีการขอมหาหลายบริษัท หลาย รพ. ที่เสนอเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และอนุมัติการนำเข้าได้ ก็จะช่วยแบ่งเบาในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ต้องการเร่งด่วน ที่สามารถไปฉีดที่ รพ.เอกชนทั่วไป และมีการตั้งเป้าว่า เมื่อวัคซีนมาครบแล้ว เราจำเป็นต้องฉีดให้ได้ 10 ล้านโดส ใน 1 เดือน

ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ กทม. และจ.ปทุมธานี เป็นจำนวนมาก จะส่งผลต่อการผ่อนปรนมาตรการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มาตรการสงกรานต์ จะเข้าที่ประชุมศบค. ในวันที่ 19 มี.ค. นี้

ระดมฉีดล้างน้ำเชื้อตลาดบางแค

น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผอ.เขตบางแค เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเขต



เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค ร่วมกับผู้ค้าลงมือทำความสะอาดบริเวณย่านตลาดสดบางแค ทั้ง 6 แห่ง หลังเกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมทั้งประกาศปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนประเมินว่าจะสามารถเปิดตลาดซื้อขายได้ตามปกติเมื่อใด

บางแค ได้ ทำการ Big Cleaning ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐาเนท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดเกษม รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค และปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน (16-18 มี.ค.) จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

ศบค.พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 149 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 149 ราย โดยผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศในพื้นที่เสี่ยง 21 ราย มากสุดที่ กรุงเทพฯ 10 ราย สมุทรสาคร 3 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย ราชบุรี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน 123 ราย มากสุด กรุงเทพฯ 90 ราย สมุทรสาคร 31 ราย ปทุมธานี 2 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย จำนวนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่ม 65 ราย ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 27,154 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 26,299 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 86 ราย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร หายป่วยกลับไป

พักพื้นที่บ้านได้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานว่า ขณะนี้นายวิรัตน์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.ศิริราช ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2563 มีอาการดีขึ้น จนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ คณะแพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักพื้นที่บ้านได้ โดยในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค.นี้ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะเป็นประธานแถลงข่าว

ซง ศบค.ชุดใหญ่งดสถานที่-ปาร์ตี้โหม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ชุดเล็กวันที่ 17 มี.ค.นี้ จะมีการเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เน้นแก่นแท้ของประเพณี ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดยเฉพาะการสาดน้ำ และการประแป้งจะให้งดเว้นไปก่อน โดยจะเสนอให้ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณา 19 มี.ค. นี้

ส่วนกรณีที่เป็นสถานที่เอกชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด กรณีถนนข้าวสารสามารถปิด

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3389

หน้า: 1 (กลาง), 4

Col.Inch: 112.31 Ad Value: 168,465

PRValue (x3): 505,395

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู' นำฉีดวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

ถนนได้ แต่ต้องงดเสิร์ฟ ส่วนเสิร์ฟน้ำ
พระ ขบวนแห่ต่างๆ ขอให้ดูตามความ
เหมาะสม

ส่วนเรื่องปาร์ตี้ไฟหรือกิจกรรม
ในสถานบันเทิงก็ต้องงดการเสิร์ฟน้ำ
งดการเล่นน้ำด้วย เพราะมีความเสี่ยง
เรื่องของการมีของเหลวเข้าสู่ร่างกาย
เช่นเดียวกับงานวันไหล จ.ชลบุรี ต้อง
งดการเสิร์ฟน้ำ งดการประแป้ง งดป็น
ฉีดน้ำ เช่นกัน.

ฆ่าเชื้อตลาดบางแค ประกาศปิดค้าขาย3วัน คิวเช็กโควิดยาวเหยียด 'บิกคู'ฉีดวัคซีนแล้ว **น.8**

ฆ่าเชื้อ

(ต่อจากหน้า 1)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 149 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 27,154 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 87 คน ผอ.เขตบางแคเผย ปิด "ตลาดบางแค" 3 วัน ล้างฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด "โควิด-19" พร้อมประเมินผลตรวจเชิงรุก หากผู้ติดเชื้อเพิ่มจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป ด้านนายกรัฐมนตรี "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาแล้ว ชมหมอยงลงมืออย่างเบา ใช้เวลาประมาณ 5 นาที คาด อย.รับรองวัคซีนโควิดแอสตราเซนเนกาของไทย กลางพ.ค. สปต.นิก วิ จ่อขึ้นทะเบียนอีกตัว

พบติดเชื้อพุ่ง 149 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 149 ราย ติดเชื้อในประเทศ 144 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 21 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 123 ราย และติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 27,154 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 87 คน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 26,299 ราย และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 768 ราย เฉพาะระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึง 16 มี.ค. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 149 ราย ติดเชื้อในประเทศ 144 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 21 ราย การค้นหาเชิง

รุกในชุมชน 123 ราย และติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 5 ราย ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยสะสม 22,917 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 6,608 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 15,147 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,162 ราย ไม่พบเสียชีวิต ยอดสะสม 26 ราย

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 120,767,458 ราย อการรุนแรง 88,077 ราย รักษาหายแล้ว 97,414,274 ราย เสียชีวิต 2,672,010 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 30,138,586 ราย 2. บราซิล จำนวน 11,525,477 ราย 3. อินเดีย จำนวน 11,409,595 ราย 4. รัสเซีย จำนวน 4,400,045 ราย 5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,263,527 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 จำนวน 27,154 ราย

นายกฯฉีดแอสตราเซนเนกาแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้ารับวัคซีนฉีดวัคซีน "แอสตราเซนเนกา" ป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาถึงในเวลา 08.33 น. พร้อมระบุว่า วันนี้มีความคืบหน้า ไม่มีผลกระทบอะไร ถือเป็นกรณีครั้งแรก เชื่อกันว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะนายกฯ แต่มี ครม. ข้าราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดคือประชาชนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะต้องได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด ซึ่งเรามีการเตรียมการ และจัดหาวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า นายกฯ คงไม่ใช่คนสำคัญคนเดียว ทุกคนมีความสำคัญกับครอบครัว

ตัวเอง และประชาชนทั่วไปเท่าที่หมด วันนี้ได้คุยกับรองนายกฯ กับผู้ช่วยรัฐมนตรีไปแล้ว เรื่องมาตรการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับมาอย่าไปวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้น เชื้อพึ่งแพทย์ ตนพร้อมฉีดตลอดเวลาที่ผ่านมา

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ทำการชั่งน้ำหนักได้ 83.1 กก. ความดัน 157/88 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงใดในการเลือกฉีดวัคซีน ก่อนจะเซ็นเอกสารยินยอมสมัครใจรับการฉีดวัคซีน ต่อมานายกฯ ทำการเลือกขวดวัคซีน ก่อนจะชั่งขวดพร้อมกล่าวไว้ว่า ขวดนี้ของแท้ อย่าไปเขียนอะไรเลอะเทอะ ขอให้เขียนดีๆ

จากนั้น นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรกให้นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวภายหลังได้รับวัคซีนว่า ฉีดแล้วเหอ มือเบามาก ไม่ได้ตื้นเต้นอะไร พร้อมฉีดตลอดเวลา วันนี้อยู่ดี ชอบคุณคณะหมอ คณะแพทย์ทั้งหมดที่ช่วยกันทำงาน ทั้งนี้ ฉีดมา 5 นาทีแล้ว ยังไม่รู้สึกอะไรเลย สำหรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดฉีดวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ตลาดบางแคปิด3วันฆ่าเชื้อ

จุฑา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแคเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าดำเนินการ Big Cleaning ทำความสะอาดตลาด บริเวณย่านตลาดสดบางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดภาสกร รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ

จุฑารากล่าวด้วยว่า สำนักงานเขตบางแคได้เตรียมรถน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของแผง และผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบางแคตามหลักสุขาภิบาล โดยในช่วงเช้าจะทำความสะอาด (แบบแห้ง) ตั้งแต่การปิดกวางแด่เช็ดถู ล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ปิดหยากใยเพดาน สะสางขยะ ของเหลือใช้ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมตักขยะ ขุดลอกท่อและฉีดไล่น้ำในท่อระบายน้ำในพื้นที่ตลาด และในช่วงบ่ายเป็นการฉีดล้าง ซัด และฆ่าเชื้อด้วยน้ำประปา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการประปานครหลวง และฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่งเป็นเวลา 3 วัน (16-18 มี.ค. 64) จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564)

ติดเชื้อทั่วโลก : 120,767,458 คน

เสียชีวิต : 2,672,010 คน/รักษาหาย 97,414,274 คน

ติดเชื้อในไทย : 27,154 คน/เสียชีวิต : 87 คน

วันที่ 16 มี.ค. 64 ติดเพิ่ม : 149 คน

ปช.แห่งตรวจโควิดคิวยาวถึง 8 ม.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนหอยอมบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางแค ซึ่งเป็นจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลและรถวิเคราะห์ผลด้วยวิธีพิเศษพระราชทาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปตลาด 6 แห่ง ส่วนบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าตลาดบางแค ยังคงปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด ส่งผลให้การจราจรในถนนเพชรเกษมด้านหน้าตลาดคล่องตัวทั้งในฝั่งขาเข้าและออก

ส่วนตลาด 6 แห่งนั้นได้แก่ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสดบางแค ตลาดกิตติ ตลาดศิริเศรษฐินท์ (แสงฟ้าเก้า) ตลาดเกษม ตลาดใหม่บางแค ตลาดศูนย์การค้าบางแค และผู้ที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่เขตบางแค เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีประชาชนได้เริ่มทยอยกันเดินทางเข้ามาทำการตรวจวันละประมาณ 1,000 คน

เรื่องวิมล ระเบียบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ทางหน่วยได้เปิดให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15-26 มี.ค. (หยุดวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค.) โดยจะต้องนำบัตรประชาชนมาแจ้งลงทะเบียนเพื่อจองคิว ซึ่งในแต่ละวันสามารถทำการตรวจได้วันละประมาณ 1,000 คน ขณะนี้คิวตรวจล่วงหน้าไปถึงวันที่ 18 มี.ค. แล้ว

กทม.ตั้งจุดฉีดวัคซีนตลาดบางแค

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง แถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (กทม.-กรมควบคุมโรค-กระทรวงสาธารณสุข-กรมการจราจร) หารือมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าที่ประชุมพิจารณาขยายจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ในพื้นที่ 6 เขตติด จ.สมุทรสาคร ขยายกลุ่มเสี่ยงนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ขยายให้กับประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ 6 เขต และศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนได้ หรือลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม"

2. อนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉิน ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีการระบาดของตลาดเขตบางแค สามารถรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆ และเห็นจุดบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแค และ

3. อนุมัติการใช้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่

นอก 6 เขตติดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (17 มี.ค.) สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะไปตั้งเต็นท์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ตลาดบางแค ตามขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีน โดยจะเริ่มให้วัคซีนในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เบื้องต้นตั้งเป้าฉีดวันแรก 500-600 คน และอาจเพิ่มขึ้นในวันต่อไป จะดำเนินการฉีดจนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยง โดยเตรียมวัคซีนไว้สำหรับกรณีบางแค

ได้จำนวน 6,000 ราย สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน จะผ่านการคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจะฉีดให้ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ จนครบทั้งหมด

นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า การควบคุมการระบาดของตลาดบางแค ต้องสร้างให้คนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เพื่อควบคุมการระบาดของตลาดบางแคให้ได้เร็วที่สุด โดยจะคัดกรองผู้รับวัคซีนก่อนเข้ารับการฉีด ผู้เข้ารับวัคซีนจะต้องไม่เข้าเกณฑ์คัดออก เช่น มีอาการไข้ ไอ เป็นต้น

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม. กล่าวถึงการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ ว่าดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาตรวจไปแล้ว 70,000 ราย ในกรณีตลาดบางแค ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลให้กทม.

นำมาบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด ย่านบางแค ดำเนินการตรวจวันละ 1,000 ราย 10 วัน จะตรวจได้จำนวน 10,000 ราย

กฟผ.พบลูกจ้างเหมาบริการติดเชื้อ

สุทธิชัย จุฑาเสวีรัฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด

ทั้งนี้ จากการซักถามข้อมูลและประวัติการเดินทางเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา แต่มีที่พักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ โดยล่าสุดได้เข้ารับการรักษาคิวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฟผ.ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรคของกฟผ.อย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทำงาน เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เช่น ราวจับประตู ลิฟต์ โถงทางเดิน ห้องน้ำ ที่ตะบันเข้าออกอาคาร เป็นต้น รวมถึงจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ตลาดหลังสวน กฟผ.อีกด้วย

สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเข้ากักตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ทำงานในอาคารเดียวกันให้กักตัวเองปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 14 วัน ตลอดจนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือ

พนักงานที่ทำงานในอาคารอื่นๆ ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเฝ้าดูอาการ ตลอดจนเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ทั้งนี้ กฟผ.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่องาน และมีนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) และปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) มาโดยตลอด

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานกะในโรงไฟฟ้า ยังมีการกักบริเวณอย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว กฟผ.จะติดตามไหมไลน์ เพื่อการควบคุมโรคและดูแลอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อไป

รายงานแผนฉีดวัคซีนคนไทยในจีน

01 นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานในที่ประชุมครม. โดยระบุถึงความคืบหน้าและแผนการฉีดวัคซีนให้กับศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ประเทศจีนประมาณ 1,000 คน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง

แต่ด้วยสภาพอากาศหนาว และทางมหาวิทยาลัยก็กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ การเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนจึงยังไม่เกิดขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขประสานงานเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาเหล่านี้

ล่อลวงตลาดน้ำสงกรานต์

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม จะมีการเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งวันกระทรวง วธ.จะมีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่ได้หารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว

โดยจะอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณี เน้นแก่นแท้ของประเพณี เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเล่นโดยเฉพาะการสาดน้ำและการประแป้งจะให้ลดวันไปก่อน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากหลายส่วน รวมถึงกรณีเกิดคลื่นสึนามิด้วย ทำให้กังวลว่าหากมีการสาดน้ำจะเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ โดยจะเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา 19 มีนาคมนี้

อิทธิพลกล่าวว่า กรณีที่เป็นสถานที่เอกชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19 กรณีถนน

สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13162

หน้า: 1(บนซ้าย), 8

Col.Inch: 111.63

Ad Value: 100,467

PRValue (x3): 301,401

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฆ่าเชื้อตลาดบางแค ประกาศปิดค้าขาย3วัน คิวซีกโควิดยาวเหยียด 'บิ๊กตุ๋น'ฉีดวัคซีน...

ข่าวสารสามารถปิดถนนได้ แต่ต้องงดساتน้ำ ส่วนสง
น้ำพระ ชบวนแห่ต่าง ๆ ขอให้ดูตามความเหมาะสม ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัด ที่ต้องดู
จำนวนคนในชบวนแห่ต่างๆ ด้วย

ส่วนเรื่องปาร์ตีโฟมหรือกิจกรรมในสถาน
บันเทิงก็ต้องงดการساتน้ำ งดการเล่นน้ำด้วย ปีนี้
ยังต้องขอให้เว้นไปก่อน เนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้ว
มีความเสี่ยงเรื่องของการมีของเหลวเข้าสู่ร่างกาย
เช่นเดียวกับงานวันไหล จ.ชลบุรี ที่มีการเล่นพื้น
บ้านและมีการساتน้ำ ชัดเจนว่าต้องงดการساتน้ำ งด
การประแป้ง งดป็นฉีดน้ำเช่นกัน

Songkran hit with splashing ban

PM hopes Bang Khae cluster can be curbed

**MONGKOL BANGPRAPA
DUMRONGKIAT MALA
ACHADTHAYA CHUENNIRAN**

Water splashing, powder smearing and foam parties will not be allowed during the Songkran festival next month, Culture Minister Itthiphol Kunplome said yesterday.

He said that guidelines for the relaxation of Covid-19 curbs for Songkran will be proposed at a meeting of a subcommittee of the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) today.

Mr Itthiphol said that a Culture Ministry committee overseeing Songkran activities yesterday had discussed the guidelines with the National Security Council and the Tourism and Sports Ministry.

He said that this year's Songkran would focus on the traditional aspects of the festival such as merit-making, sprinkling water on Buddha statues, pouring water onto the elderly's palms and asking for their blessings.

However, fun activities such as water splashing and powder smearing will be banned out of concern over new clusters of Covid-19 as water splashing could heighten the risk of infection, Mr Itthiphol said.

The proposed guidelines will be presented to the CCSA for consideration on Friday, he said.

He said private operators still need to follow disease control measures, adding that Khao San Road will be allowed to be closed to traffic for Songkran celebrations, but no water splashing and foam will be permitted.

Foam parties would also be banned during Songkran, Mr Itthiphol said,

adding that street processions of cultural floats in each province can go ahead with limits imposed on the number of participants.

Asked by reporters whether the scare about the new cluster of Covid-19 infections in Bangkok's Bang Khae district would affect the relaxation of Covid-19 curbs during Songkran, Prime Minister Prayut Chan-o-cha said yesterday that there would be little impact if the situation was brought under control.

Proposed relaxations for Songkran will be discussed at a meeting of the CCSA on Friday, Gen Prayut said.

"For this year's Songkran, we will focus on controlling areas where activities will be organised as well as at-risk areas, particularly fresh markets which will see additional measures imposed such as controlling the entry and exit of people, the use of tracking apps, and mask-wearing. We have to be strict otherwise the problem cannot be solved," the prime minister said.

Gen Prayut went on to say that new cases have continued to rise, but the case rate was still low due to efficient disease control measures.

Ronnakit Ekkasing, deputy mayor of Pattaya, yesterday announced a plan to organise "Thailand Wonder Wave 2021 Songkran-Wanlai Festival", which is being touted as the biggest music event in Pattaya since the outbreak of Covid-19 early last year.

The event is aimed at boosting local tourism which has been sluggish for more than one year, Mr Ronnakit said.

It will take place under strict disease control measures at Ramayana water park in Pattaya from April 15-19, he said.

Jirakorn Sompitak, an artist, said that the event involves a concert being held in the middle of the water park, with more than 70 singers and musicians.

Visitors can enjoy mega waves and the night-time atmosphere at the water

park, with a projection screen made of water, product booths and special dishes mixed with cannabis to be offered, Mr Jirakorn said.

Sanga Ruangwattanakul, president of the Khao San Business Association and chief executive officer of Buddy Group, said that the ban on water splashing during Songkran would inevitably cause the number of tourists to Khao San and spending to fall.

However, business operators on Khao San Road had accepted the decision which prioritised public health, Mr Sanga said.

As a result of the ban, Songkran activities on Khao San will have to be adjusted and preparations have already been made, with a focus to be placed on cultural aspects of Songkran instead.

"Plans are to build a roof over the entire road with disinfection tunnels to be installed for people entering. Water guns and powder will be banned.

Songkran at Khao San will be free of Covid-19," Mr Sanga said.

In Phuket, Bhummikitti Raktangam, president of the Phuket Tourist Association, said the government should come up with measures to encourage people to travel during Songkran to Phuket, because water splashing in Phuket usually takes place only on April 13.

Sarayuth Mallam, president of the Phuket Tourism Council, said that people prefer to go out and enjoy the natural beauty of Phuket rather than engaging in water fights during Songkran.

Therefore, a ban on water splashing would have no direct bearing on local tourism in Phuket, he said.

แปลพระไตรปิฎกเป็นอังกฤษ

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 ว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นการดำเนินการเป็นครั้งแรกระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งชาติ โดยนำพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย 45 เล่ม แบ่งเป็น 8 หมวดหมู่เป็นต้นฉบับในการแปลและเทียบเคียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่นเพื่อให้เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานสรรหาผู้แปลทั้งไทยและต่างประเทศและคณะทำงานกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

นายเกรียงศักดิ์ อธิปไตยกรมการศาสนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทย หากดำเนินการสำเร็จไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่แปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษครบทั้ง 45 เล่ม.

สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Section: สยามมวย/สยามดารา

วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13162

หน้า: 22(ล่าง)

Col.Inch: 112.23

Ad Value: 101,007

PRValue (x3): 303,021

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: '99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร เพลงคู่แผ่นดิน หนึ่งในจักรวาล'

'99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร เพลงคู่แผ่นดิน หนึ่งในจักรวาล'

เมื่อปลายวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ รอยัลแกรนด์บอลรูม บริษัท ซูเลีย (ประเทศไทย) จำกัด กระหึ่มไปด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากศิลปินดารา-นักร้องชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยที่มารวมกันในงาน "99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร เพลงคู่แผ่นดิน หนึ่งในจักรวาล" จัดขึ้นโดยคุณพรพิมล มั่นฤทัย ประธานบริษัท โคลิเซียมพร-คมน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงครูชาลีกว่า 1,000 เพลง และ "หนึ่งในจักรวาล" เคารพคุณธรรม เพื่อหารายได้มอบให้กับ "ครูชาลี อินทรวิจิตร" ศิลปินแห่งชาติ (ประจำปี 2536) ซึ่งนอกจากประพันธ์เพลงดังเอาไว้มากมายแล้ว ยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ เขียนบท และนักแสดง ขณะกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชและทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นคนใช้ในพระราชานุเคราะห์

บรรยากาศสดงานที่จัดงานภายใน รอยัลแกรนด์บอลรูม ฮอลล์ สุดอลังการไปด้วยระบบแสง สี เสียง เต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ปิยะวัฒน์ จุลจักรวงศา ประธาน บริษัท ซูเลีย ซึ่งมีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมให้กำลังใจครูชาลี อาทิ นายประสงค์ ไข่มณีตานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, สุรพล โทณะวนิก ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงบุคคลในวงการบันเทิง เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, จิรภูมิ กาญจนะผลิน, วิทยา สุภาพรโอกาส ฯลฯ

เปิดงานด้วย Overture รวมเพลงดังของครูชาลี และน่าจะเป็นครั้งแรกที่นักดนตรีเชิญพิธีกรขึ้นสู่เวที โดย "บ้านแม่" สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 และ "เกลิอ" กิตติ เขียววงศ์กุล รับหน้าที่ร่วมกัน เกลิอ หลังกล่าวทักทายแขกในงาน และเปิดโชว์ด้วยเพลงแรก "บ้านทรายทอง" จาก อลิศ-ธนัสศักดิ์ และ "ยามซัง" จากแซมปีไกลเด็นของ ชีซัน 1 แอ็ค-โชคชัย หนูมาก ต่อด้วย สิทธิ-กรวิญญ์ ศรีสงคราม, เอฟ-รัฐพงษ์ ปิติชาญ และ โดโต้-ธเนศ โสภาสรัญกร เพลง "เจอคุณเข้าอีกแล้ว" ต่อด้วย แกม-วิษญณี เปียกลิ่น กับ ผิงผิง-สรวิทย์ ธนพูนหิรัญ เพลง "ไม่อยากจะโลกนี้มีความรัก"

ช่วงต่อไปศิลปินรุ่นกลาง เปิดด้วย เทห์-อุเทน พรหมมินทร์ เพลง "เพื่อน้อง", นนทิยา จิวบางป่า กับบทเพลง "กวีานพะเยา", ชมพูพรรัตน์ กับเพลง "สวรรค์มืด", อรวิ สัจจานนท์ กับเพลง "ดอกแก้ว", เพลง "ปานจะนึ่ง" กุ้ง-ดวงสิทธิ์



คอนเสิร์ตใหญ่ '99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร'

เรียมจินดา, "ทุ่งรวงทอง" จากเอกชัย ศรีวิชัย กับ ภูริวัจน์ บุญสุยา, และเพลง "แม่กลอง" เอฟ-รัฐพงษ์ กับ เอกชัย ศรีวิชัย, เพลง "ท่าฉลอม" จากจิต-สุนทร สุจริตจันทร์ กับโดโต้-ธเนศ เพลง "สาวมหาชัย" ไฉมฉาย อรุณฉาน และ อุมาพร บัวพึ่ง "สาวนครชัยศรี" โดย แอ็ค-โชคชัย, สบาย-ภาสกร รุ่งเรืองเศรษภัทร์ และ สิงห์-คณพงศ์ หลงสกุล

มาถึงช่วงศิลปินใหญ่ (ม้ากกก) บทเพลงแรก "อาลัยรัก" เปิดด้วยเสียงขลุ่ยจากการผิวโดย อ.ธนัส ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขับร้องโดย ธาณินทร์ อินทรเทพ นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ต่อด้วยเพลง "เรือนแพ" ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2541 ก่อนส่งต่อเพลง "ไม่วายจะคิด" ร้องโดย รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพลง "ทะเลไม่เคยหลับ" ร้องโดย วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 และ

เอ็มมา-ชาจิรา มุขมหมัด และเพลง "เหมือนไม่เคย" ร้องโดย วินัย พันธุรักษ์ และ อมิตา ทาทา ยัง

กระทั่งถึงช่วงเพลงประทับใจ เปิดด้วยวิดีโอกล่าวถึงจาก เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ที่มีต่อครูชาลี อินทรวิจิตร ก่อนที่บนเวทีจะต่อเนื่องเพลง "หัวใจที่ถอดดวง" ขับร้องโดย แจ้-คณพล แก้วกาญจน์ ต่อด้วย ตู-นันทิดา แก้วบัวสาย สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ ที่ร้องเพลง "ไม่เคยรักใครเท่าเธอ" ต่อเนื่องด้วยเพลง "เมื่อเธอจากฉันไป" โดย ก้อย-พรพิมล ธรรมสาร เพลง "ฉันรักผิวเขา" จาก นก-สินจัย เปล่งพานิช เพลง "หยาดเพชร" กัน-นภัทร อินทริใจเอื้อ เพลง "น้ำเซาะทราย" ร้องโดย ทิพย์วัลย์ ปิ่นกิบาล กับ แอ็ค-โชคชัย และ เพลง "จำเลยรัก" ขับร้องโดย สรวดี, นนทิยา และ วิษญณี

ดาวใจ ไพจิตร มาพร้อมเพลง "จูบฉันแล้วตายเสีย" ส่วนเพลง "เท่านั้นก็ตรม" ร้อง



เหล่าดีว่าสาวอดเสียงเพราะ



หนึ่งในจักรวาล นันทิม

สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Section: สยามมวย/สยามดารา

วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13162

หน้า: 22(ล่าง)

Col.Inch: 112.23 Ad Value: 101,007

PRValue (x3): 303,021

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: '99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร เพลงคู่แผ่นดิน หนึ่งในจักรวาล'



นักร้องร่วมงานคับคั่ง



ศิลปินคุณภาพล้นเวที

โดย จี๊ด-สุนทร และ กุ้ง-ดวงสิทธิ์ ส่งต่อเพลง "รักเธอเสมอ" โดย มิ่งมิ่ง-สรวิทย์ เพลง "หนามชีวิต" โดย สรวณี โพธิ์เทศ เพลง "ระฆังทอง" ร้องโดย จิตติมา เจือใจ, อุมพร บัวหึ่ง และ มิ่งมิ่ง-สรวิทย์ เพลง "โพธิ์แดง" โดย โฉมฉาย อรุณฉาน, อาย-กัลยวรรณ์ สินรัตน์ภักติกุล, ขวัญขวัญฤทัย, เฟรนด์ ปริณรัศมี และ น้องมินมิน (ลูกสาวของ หนึ่งใน จักรวาล)

มาถึงช่วงสุดท้าย เปิดบทเพลง "แสนแสน" ด้วยเสียงขลุ่ยของ อ.ณิสร ศรีกลิ่นดี ขับร้องร่วมของ เทห์-อุเทน พรหมมินทร์ กับ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ต่อด้วยเพลง "สักขีเมฆัง" โดย รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส คู่กับ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู่พริตตี้) เพลง "เธออยู่ใน" ร้องคู่ระหว่าง จิตติมา เจือใจ กับ ภู-ภูริวัจน์ บุญญา เพลง "มนต์รักดอกคำใต้" โดย เล็ก-อรวิ และ โตโต้-ธนเดช เพลง "ครวญ" โดย อาย-กัลยวรรณ์-ขวัญขวัญฤทัย-เฟรนด์ ปริณรัศมี เพลง "ไกลบ้าน"

โดย สิทธิ กรวิชัย-ภู ภูริวัจน์-สิงห์ ดนุพงศ์ หลงสกุลณี เพลง "ว่าเหว" โดย แอ็ค โชคชัย-สพาย ภาสกร-เอฟ รัฐพงศ์ โตโต้-ธนเดช และ เพลง "เหวดาเดินดิน" โดย แอ็ค โชคชัย-สพาย ภาสกร-สิทธิ กรวิชัย-สิงห์ ดนุพงศ์-เอฟ-รัฐพงศ์ ปิติชาญ และ โตโต้ ธนเดช

ก่อนที่จะถึงเพลง "บ้านเรา" นำทีมขับร้องโดย สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมด้วย บินท์ บรรลือฤทธิ์, นก-สินจัย เปล่งพานิช, บาววิ-วิรัชฤทธิ์ นานข้าว, เนย-ปภาดา กลิ่นสุมาลย์, การ์ตูน-รัฐมา บุญปอง, พิ-พัชญา เพียรเสมอ, โปตาล ชุนหนูแก้ม-ญาติศา ธีราธร, แป้งหอม-กมลรัตน์ ทานนท์, สัมโอ-ชมพูนุช พิงผล, ธนาญ ว่องตระกูล, อรรถศรีฐ จิวศิริสุขสกุล และ อรณชชา แสนสุวรรณ (แนนซี่ ท็อปไลน์) และศิลปินดารา-นักร้อง ที่มาร่วมงานครั้งนี้เพื่อ ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ซึ่ง ณ เวลานั้น ครูชาลี อินทรวิจิตร ทึนออนป่วย

ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังได้ติดตามชมงามลัมนานาคนตรีครั้งนี้ ผ่านช่องทางยูทูบ หนึ่งใน จักรวาล

นอกจากการเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเปิดน้ำใจแฟนเพลงในการร่วมช่วยสมทบทุนช่วยเหลือครูชาลี อินทรวิจิตร ได้แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญู 100,000 บาท, ชมรมคนรักชรินทร์ 100,000 บาท, บริษัทสหมงคลฟิล์ม 100,000 บาท, ดร.ปิยะวัฒน์ จุลจักรวงศา (บริษัท ชูเลียน) 100,000 บาท, โฉมฉาย อรุณฉาน และกลุ่มนักร้องลูกศิษย์ LS 50,000 บาท, บินท์ บรรลือฤทธิ์ 20,000 บาท ฯลฯ ซึ่งภายในงานลัมนานาคนตรีครั้งนี้ ยังได้เปิดการประมูลอัลบั้มภาพ พร้อมลายเซ็นศิลปิน โดยทาง คุณหนู-อติคม นลินตระกูล แห่งร้านอาหาร เรือนนลิน ๑๑๑ และ คุณผ่องศรี จิริศานต์ ได้ระดมเงินจำนวน 30,000 บาท ประมูลได้ไป และยังมีเงินจากกล่องรับบริจาค ซึ่งได้มากกว่า 50,000 บาท สรุยอดบริจาคในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่รวมกับยอดบริจาคผ่านช่องทางเพจ และยูทูบ หนึ่งใน-จักรวาล เพื่อจะนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลครูชาลี อินทรวิจิตร ในโอกาสต่อไป

ด้าน อิดา อินทรวิจิตร ภรรยาของครูชาลี ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยล่าสุดของ ครูชาลี อินทรวิจิตร ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันจัดงานลัมนานาคนตรีที่ผ่านมา ทางญาติได้เปิดให้ครูรับชมทางช่องทางยูทูบ ส่งผลให้ ครูชาลี มีกำลังใจมากขึ้น แต่อาการป่วยยังคงให้เล็ดลอดตลอดเวลา เนื่องจากบริเวณท้องมีเลือดไหลไม่หยุด โดยแพทย์เตรียมนำตัวเข้าวินิจฉัยอีกครั้งว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ทั้งนี้ในส่วนคำรักษาพยาบาลทั้งหมดที่ผ่านมาของ ครูชาลี อินทรวิจิตร ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ทางล้านักพระราชวังไปขอเอกสารเพื่อนำไปดูแลรักษา เบิกจ่ายกลับคืนให้กับครอบครัวครูชาลี ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อครอบครัวของครูชาลี อินทรวิจิตร

แฟนเพลง และผู้มีจิตใจการกุศล สามารถร่วมสมทบทุนช่วยเหลือครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ได้ที่ บัญชีเพื่อครูชาลี เลขที่ 091-8-12739-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นายชัยรงค์ มั่นฤทัย และนายจำลอง เจริญวัฒนากุล และนางเบญจวรรณ เสถางยุติธรรม



ผลงานโครงสร้างบ้านคน-บ้านช่าง ติดตั้งและจัดแสดงที่ จ.สุรินทร์

'บ้านคน-บ้านช่าง'

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 'กูย' สุรินทร์สู่เวนิส

นิ ทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล ที่จัดขึ้นเมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี เป็นเวทีระดับโลกในการโชว์ไอเดีย มุมมอง นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมทุกๆ 2 ปี มีสถาปนิก ศิลปินจากนานาประเทศร่วมแสดงผลงาน สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมนิทรรศการครั้งแรกเมื่อปี 2553

ปี 2564 นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล ครั้งที่ 17 วันที่ 22 พ.ค. ถึงวันที่ 21 พ.ย. ภัณฑารักษ์ของผู้จัดนิทรรศการเวนิสเบียนนาเลตั้งใจหว่าน How will we Live together? หรือ เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร? ให้เหล่าศิลปินแสดงแนวคิดผ่านพื้นที่นิทรรศการของตน โดยพื้นที่นิทรรศการนี้กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองเวนิส แต่มีจุดหลักภายในสวนสาธารณะ Giardini และอาคารเก่า Arsenale

ในส่วนพื้นที่นิทรรศการตัวแทนประเทศไทย (Thai Pavilion) โดยความร่วมมือของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้ง รศ.ดร.อภิรดี เกษมสุข เป็นภัณฑารักษ์ และศิลปินผู้ออกแบบพื้นที่นิทรรศการเลือก ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร



ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา

ปี 2562 ซึ่งผลงานศิลปะร่วมสมัยที่จะเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมในเวนิสเบียนนาเล ศิลปินไทยตั้งใจนำเสนอวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวกูยในจ.สุรินทร์ กับช่าง ผ่านงานศิลปะจัดวางในพื้นที่ในลักษณะโครงสร้างบ้านคน-บ้านช่าง

ก่อนผลงานโครงสร้างบ้านคน-บ้านช่าง จะสู่สายตาชาวโลก ได้เผยแพร่ในทรรศการให้ผู้ชมในประเทศไทยได้รับรู้และภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับช่าง มีการติดตั้งผลงาน ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมส่งมอบ "บ้านคน-บ้านช่าง" เมื่อวันช่างไทย 13 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วย รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมงาน

ดร.วิมลลักษณ์กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สศร. พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการฯ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน "บ้านคน-บ้านช่าง" ที่ได้รับเลือก จากเดิมศิลปินจัดสร้างผลงานที่ประเทศไทยและนำไปจัดแสดงที่เมืองเวนิส แต่ให้ดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จ.สุรินทร์ เพื่อให้คนไทยในท้องถิ่นและคนไทยมีโอกาสดูชมผลงาน



ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ เภยนิทรการการตัวแทนไทยในเวนิสเบียนนาเล



ส่งมอบผลงาน "บ้านคน-บ้านช้าง" สัญลักษณ์การพึ่งพาอาศัยกันที่สุรินทร์



คนกับช้างอยู่ร่วมกันแรงบันดาลใจงานศิลปะจัดวาง "บ้านคน-บ้านช้าง"



พิพิธภัณฑ์โครงการโลกของช้าง จ.สุรินทร์ ผลงานของ ผศ.บุญเสริม ศิลปินศิลปิน

ขณะเดียวกันจะจัดส่งผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม "บ้านคน-บ้านช้าง" เพื่อติดตั้งและจัดแสดงที่เมืองเวนิส อิตาลี ภายในนิทรรศการยังมีบทความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น จ.สุรินทร์ รวมถึงช้างและคนอยู่ด้วยกันใกล้ชิด ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจาก 60 ประเทศ นักท่องเที่ยว ผู้ชมงานศิลปะอีกหลายแสนคนจะได้เห็นความงดงามของวัฒนธรรมไทย ลวดลายจากการใช้แรงงานช้างหรือนำช้างไปเร่ร่อนในเมือง อีกทั้งชวนคนมาเที่ยวสุรินทร์หลังโควิดคลี่คลาย

"สคร.จะร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ หาแนวทางกระตุ้นท่องเที่ยววัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการเยี่ยมชมงานศิลปะ "บ้านคน-บ้านช้าง" ซึ่งในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ หมู่บ้านช้าง สุสานช้างที่วัดป่าอากะเจียง บ้านตากกลาง สถาบันคชศึกษา คชอาณาจักร มีโรงงานทำกระดาษสาจากมูลช้าง รวมถึงพิพิธภัณฑ์โครงการโลกของช้าง และทอซมวิว ออกแบบโดย ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิดอนุรักษ์ช้าง และต้องการต่อยอดทุนวัฒนธรรม คนและ

ช้างมีรายได้ที่ยั่งยืน" ผอ.สคร.กล่าว

ด้าน ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปินผู้ออกแบบ เผยแรงบันดาลใจ "บ้านคน-บ้านช้าง" ว่า นำบ้านของชาวกูยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียว แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกูย จ.สุรินทร์ โครงสร้างผลงานมี 2 ส่วน หลังคาทรงจั่วหลังเตี้ยเป็นบ้านคน ส่วนที่เป็นหลังคาเสาเดียวเหมือนบ้านช้าง หากเดินในหมู่บ้านจะเห็นสองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนี้กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ย้ำให้เห็นสองฝ่ายพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุข เป็นการสืบสานวัฒนธรรมด้วยศิลปะร่วมสมัย เราส่งข้อความและชวนผู้คนกลับมาทบทวนความหมาย How will we Live together?

"ผลงาน "บ้านคน-บ้านช้าง" ทั้งในไทยและที่จะเกิดขึ้น ณ อิตาลี นำเสนอสถาปัตยกรรมบริสุทธิ์ ไม่ต้องหรูหรา สื่อสารให้โลกรับรู้จิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ทุกคนสัตว์ สิ่งแวดล้อม จะเป็นสัญลักษณ์รวมจิตใจคนและช้าง" ศิลปินศิลปินรอบถึงผลงานที่ต่อยอดทุนวัฒนธรรมในไทยสู่เวทีนานาชาติ.

เตรียมโปรโมต “บ้านคน-ข้าง”

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร. ได้คัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างบ้านคน-บ้านข้าง ของ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ที่สาธารณรัฐอิตาลี นั้น ในปีนี้จะปรับรูปแบบการสร้างผลงาน จากเดิมให้จัดสร้างที่ประเทศไทย และนำไปจัดแสดงที่เวนิส เปลี่ยนเป็นการสร้างผลงานขึ้นถาวรที่ประเทศไทย ใน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ให้ชาวสุรินทร์ และคนไทยได้มีโอกาสชมก่อน ขณะเดียวกัน จะมีการส่งแบบไปจัดสร้างที่เวนิสแทน และระหว่างการเตรียมส่งผลงานไปจัดแสดง สศร. จะร่วมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในส่วนต่างๆ ที่เชื่อมโยงผลงานให้รอบด้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านข้าง สุสานข้าง วัดป่าอ้อเจียง สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์โครงการโลกของข้าง ตลอดจนโครงการอาสาสมัคร ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องผสานพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวสุรินทร์ ในการที่จะเป็นแรงผลักดันในการช่วยโปรโมตผลงาน โครงสร้างบ้านคน-บ้านข้าง ซึ่งหากเผยแพร่ในโลกโซเชียลได้มากขึ้นเท่าไร ก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้ผลงานของศิลปินได้เร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการชวนคนทั่วโลกเข้ามาเที่ยวประเทศไทยด้วย.